

บทที่ 3

ลักษณะการรับรู้รายได้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบันเทิงและสันทนาการ

บทนี้แสดงถึงลักษณะการดำเนินงาน และการเปิดเผยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มบันเทิงและสันทนาการ จำนวน 14 บริษัท ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากรายงานประจำปี และงบการเงินของแต่ละบริษัท ตัวอย่างที่นำมาแสดงในบทนี้เป็นรายการที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2547 ของกลุ่มบันเทิงและสันทนาการทั้ง 14 บริษัท ได้แก่ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีเอ็นที เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทพธานีกรีทา จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท มิเดีย ออฟ มิเดียส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์.เอส. โปรโมชัน จำกัด (มหาชน) บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทราฟฟิคคอร์ปอเรชันโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด พรอดักชัน คอรัปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

จากหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้และการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 สามารถสรุปหลักเกณฑ์และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 แสดงหลักเกณฑ์และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้

การเปิดเผยข้อมูล	หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37
1. นโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้	กำหนดให้กิจการเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้แต่ละประเภท ดังนี้ 1. การขายสินค้า กิจการต้องรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้ 1.1 กิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว

ตารางที่ 3-1 ตารางสรุปประเด็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้ (ต่อ)

การเปิดเผยข้อมูล	หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37
	<p>1.2 กิจการไม่เกี่ยวข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่อเนื่องในระดับที่เจ้าของพึงกระทำ หรือ ไม่ได้ควบคุมสินค้าที่ขายไปแล้ว ทั้งทางตรงและทางอ้อม</p> <p>1.3 กิจการสามารถวัดมูลค่าของจำนวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ</p> <p>1.4 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชานั้น</p> <p>1.5 กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากรายการบัญชานั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ</p> <p>2. การให้บริการ กิจการต้องรับรู้รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นรายได้ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้</p> <p>2.1 กิจการสามารถวัดมูลค่าของจำนวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ</p> <p>2.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบัญชานั้น</p> <p>2.3 กิจการสามารถวัดขึ้นตามสำเร็จของรายการบัญชี ณ วันที่ในงบดุล ได้อย่างน่าเชื่อถือ</p> <p>2.4 กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในที่นี้ หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วและที่จะเกิดขึ้นเพื่อทำให้รายการบัญชานั้นเสร็จสมบูรณ์</p> <p>3. รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิและเงินปันผล ต้องรับรู้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้</p> <p>3.1 ดอกเบี้ย ต้องรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์</p> <p>3.2 ค่าสิทธิ ต้องรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.3 เงินปันผล ต้องรับรู้เมื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล</p>
2. จำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ	กำหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด กรณีที่กิจการไม่ได้รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดในทันที เช่น การให้สินเชื่อกับผู้

ตารางที่ 3-1 ตารางสรุปประเด็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้ (ต่อ)

การเปิดเผยข้อมูล	หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37
	<p>ซื้อโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดในอัตราต่ำกว่าท้องตลาด ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนต้องลดลงโดยนำจำนวนเงินที่จะได้รับในอนาคตมาคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดขึ้น โดยต้องเป็นอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารทางการเงินที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกตราสารมีความน่าเชื่อถือใกล้เคียงกัน 2. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดจำนวนเงินที่ระบุในตราสารทางการเงินที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันเท่ากับราคาเงินสดในปัจจุบันของสินค้าหรือบริการ <p>ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับจำนวนเงินของผลตอบแทนต้องรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ย</p>
<p>3. จำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ</p>	<p>กำหนดให้ต้องถือว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนกันก่อให้เกิดรายได้ โดยรายได้จะวัดค่าจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับปรับปรุงจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน 2. ถ้ามูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับไม่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือให้ใช้มูลค่ายุติธรรมของสินค้า หรือบริการที่นำไปแลกเปลี่ยนด้วยจำนวนเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน
<p>4. รายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>กำหนดให้กิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี เรื่องเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า และเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน เช่น ค่ารับประกันสินค้า ค่าชดเชย ความเสียหาย ค่าปรับหรือรายการขาดทุนอื่นที่อาจจะเกิดขึ้น</p>

จากหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้และการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 ดังแสดงในตารางที่ 3-1 ผู้ศึกษาจึงนำมากำหนดประเด็นศึกษาการรับรู้รายได้ของบริษัทในกลุ่ม บันเทิงและสันทนาการจำนวน 4 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ หมายถึง การเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้แต่ละประเภท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าสิทธิ และรายได้เงินปันผล

ประเด็นที่ 2 การแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ หมายถึง การแสดงการวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ ในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด

ประเด็นที่ 3 การแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ หมายถึง การแสดงรายได้จากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนกัน

ประเด็นที่ 4 การเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น หมายถึง การเปิดเผยการปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี เรื่องเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า และเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของบริษัทในกลุ่มบันเทิงและสันทนาการ และการรับรู้รายได้จากงบการเงินทั้งหมด 14 บริษัท ดังต่อไปนี้

1. บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิตรายการและขายเวลาโฆษณา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 และบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจ บันเทิงที่เกี่ยวข้องกับสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายได้หลักมาจากการขายเวลาโฆษณา ธุรกิจหลักที่ก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่ม BEC ในปัจจุบัน มีดังนี้

1. ธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจสถานีโทรทัศน์ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ภายใต้สัมปทานประเภท Build-Transfer-Operate (BTO) จากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท) โดยมีอายุสัมปทาน 30 ปี สิ้นสุดวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยบริษัทเป็นเจ้าของเวลาออกอากาศทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานะที่เป็นนายสถานี และมีหน้าที่จัดผังรายการออกอากาศให้เหมาะสม เพื่อให้มีจำนวนผู้ชมสูงสุดในแต่ละวัน โดยมีรายได้หลักมาจากการขายเวลาโฆษณา คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (ก.ก.ช.) กำหนดเวลาที่จะสามารถโฆษณา ไปได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12 นาที 30 วินาที ทั้งนี้เมื่อรวมเวลาในแต่ละวันแล้ว เวลาโฆษณาเฉลี่ยจะต้องไม่เกินชั่วโมงละ 12 นาที

ธุรกิจจัดหาและผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ดำเนินการธุรกิจจัดหาและผลิตรายการของกลุ่ม ในปัจจุบันนี้ประกอบด้วย 4 บริษัท คือ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ริงสิโรตม์ วณิช จำกัด บริษัทนิวเวิลด์ โปรดักชั่น จำกัด และ บริษัท อริยะวัฒน์ จำกัด วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทผู้จัดหาและผลิตรายการเป็นจำนวนหลายบริษัท เพื่อให้มีความคล่องตัวในการติดต่อกับผู้ผลิตละครอิสระภายนอก และให้เกิดการแข่งขันกันเองในด้านการจัดหาหรือผลิตรายการที่มี

คุณภาพธุรกิจของ 4 บริษัทนี้จึงมีลักษณะเหมือนกันมาก โดยเริ่มต้นจากการที่บริษัทเหล่านี้จะหาเวลาแพร่ภาพจากทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นเวลาหลังข่าวหรือช่วงไพรม์ไทม์ เพื่อหารายการที่ดีมีคุณภาพมาออกอากาศ โดยบริษัทเหล่านี้จะได้รับการแบ่งเวลาโฆษณาบางส่วนตามการตกลงกับทางสถานีผู้เป็นเจ้าของเวลา และ เวลาโฆษณาดังกล่าวจะถูกนำไปเสนอขายต่อให้แก่บริษัทโฆษณาหรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อแพร่ภาพโฆษณาสินค้า ดังนั้น รายได้หลักของบริษัทเหล่านี้จึงมาจาก การขายเวลาโฆษณาเป็นหลัก ในปัจจุบันกลุ่มบริษัททั้ง 4 คิดต่อว่าจ้างผู้ผลิตละครโทรทัศน์อิสระประมาณ 15 ราย ซึ่งมีต้นทุนค่าผลิตละครประมาณ 200,000 – 600,000 บาท ต่อหนึ่งชั่วโมงแพร่ภาพ นอกจากนี้ยังมีการซื้อภาพยนตร์จากต่างประเทศ เพื่อนำมาแพร่ภาพออกอากาศ

2. ธุรกิจวิทยุ บริษัท ยู แอนด์ ไอ จำกัด เป็นผู้ผลิตรายการวิทยุและกระจายเสียงเป็นภาษาอังกฤษ ลักษณะรายการเป็นการเปิดเพลงสากล ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น เอฟ.เอ็ม 95.5 และ 105 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งบริษัทเช่าเวลาจาก กรมประชาสัมพันธ์ สิ้นสุดสัญญาเดือนธันวาคม 2545 และคลื่นเอฟ.เอ็ม 105.5 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งบริษัทได้สิทธิเช่าจาก อ.ส.ม.ท. สิ้นสุดสัญญาเดือนกันยายน 2540 โดยแต่ละสถานีจะจัดรายการเพลงมีลักษณะเฉพาะของรายการและกลุ่มลูกค้าโดยมีรายได้หลัก (ประมาณร้อยละ 90 – 95) จากการขายเวลาโฆษณา ซึ่งมีเวลาโฆษณาประมาณ 8 – 10 นาที ต่อชั่วโมง โดยมีสัดส่วนการขายโฆษณาผ่าน บริษัทโฆษณา : รับงานโดยตรงจากลูกค้าประมาณ 80 : 20 กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นลูกค้าที่ซื้อสปอตซึ่งมีอัตราโฆษณาประมาณ 1,500 – 2,100 บาทต่อ 30 วินาที ขึ้นกับเสาออกอากาศ และ Rating ของรายการ นอกจากนี้ยังมีรายได้อีก ประมาณร้อยละ 5 – 10 นาที จากการรับจ้างผลิต สปอตโฆษณาและจำหน่ายสินค้าที่ได้รับจากการทำ Barter (การให้เวลาโฆษณาเพื่อแลกกับสิทธิหรือสิ่งของบางอย่าง) สำหรับต้นทุนส่วนใหญ่ในการดำเนินรายการคือ ค่าเช่าเวลา คิดเป็นประมาณร้อยละ 79 ของต้นทุนรวม

3. ธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาดิจิทัล บริษัท ทรีมีเดีย จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณา ผ่านจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ทั้งกลางแจ้งและในร่ม ในลักษณะการนำเสนอภาพและข้อความโฆษณาผ่านจอภาพ ในปัจจุบันหยุดดำเนินการสื่อกลางแจ้งแล้วหันมาเน้นงานโฆษณาผ่านจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ในร่ม เช่น ศูนย์การค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป บริษัทจะมีรายได้หลักจากการขายโฆษณา เพื่อตอกย้ำ จุดขาย นอกจากนี้ยังจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์วีดีโอวอลล์ขนาดเล็กที่ใช้ในร้านค้าทั่วไปเพื่อส่งเสริมการขาย เช่น ร้านขายเพลงและวิดีโอ โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Laser Point ประเทศอังกฤษ และคาดว่าจะได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจีนนี้เล็ก ประเทศฝรั่งเศส ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์วีดีโอวอลล์ขนาดใหญ่ที่ให้ในศูนย์ควบคุมขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์โทรคมนาคม เป็นต้น

บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 2,000 ล้านบาท

1.2 การเปิดเผยตามประเด็นที่ศึกษา

ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัทแสดงรายการที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1 เรื่องการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้ ดังนี้

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ดังกล่าว

รายได้จากการขายโฆษณา บันทึกเป็นรายได้เมื่อให้บริการออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์และละครบันทึกรายได้ตามวันที่ออกฉายหรือเมื่อมีการขาย

รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ บันทึกเป็นรายได้เมื่อมีการแสดงแล้ว

จากการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการรับรู้รายได้ ดังนี้

1. รายได้จากการขายสินค้า คือรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ และละคร บริษัทมีการรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการขาย

2. รายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วยรายได้จากการขายโฆษณา รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ ซึ่งมีการรับรู้รายได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กล่าวคือ

2.1 รายได้จากการขายโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อมีการให้บริการออกทางโทรทัศน์และวิทยุแล้ว

2.2 รายได้จากการผลิตภาพยนตร์และละคร บริษัทมีการรับรู้รายได้ตามวันที่ขายรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อมีการแสดงแล้ว

ประเด็นที่ 2 การแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ราคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัท ได้แสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2547	2546	2547	2546
รายได้				
รายได้จากการขายโฆษณา	5,493,381,508	5,481,032,711	963,897,098	1,057,342,498
รายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริการอื่น	826,255,197	604,995,005	70,838,119	177,686,786
รายได้อื่น				
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	26,115,597	-	26,115,597	-
อื่น ๆ	59,413,261	125,285,368	24,789,101	58,597,789
รวมรายได้อื่น	85,528,858	125,285,368	50,904,698	58,597,789
กำไรจากการตัดเงินลงทุนของบริษัทย่อย(หมายเหตุ9)	-	1,089,541	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	67,554,248	26,641,382	1,471,806,591	1,661,270,326
รวมรายได้	6,472,719,811	6,239,044,007	2,557,446,506	2,954,897,399

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญเป็นไปตามแม่บทการบัญชี คือมีการจัดทำงบการเงินภายใต้เกณฑ์คงค้าง โดยรายการต่าง ๆ จะบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินตามงวดที่เกี่ยวข้อง รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีจะรับรู้เมื่อเกิดขึ้น

ประเด็นที่ 3 การแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำหนดให้กิจการต้องถือว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนกันก่อให้เกิดรายได้ จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของบริษัท พบว่าบริษัทมีรายการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ คือการให้เวลาโฆษณา เพื่อแลกกับสิทธิหรือสิ่งของบางอย่าง และจากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียและผลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนการโฆษณาทางโทรทัศน์กับการซื้อหุ้นสามัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์ (C) Ching Ma University
All rights reserved

9. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียและผลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุน

... ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัท บีอีซี-เทโรเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท ไทยทิกเก็ตมาสเตอร์.คอม จำกัด โดยซื้อหุ้นสามัญจากบริษัท สามารถ อินโฟ มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 400,000 หุ้น ในราคา 15.00 ล้านบาท โดยชำระเป็นเงินสดจำนวน 10.00 ล้านบาท และแลกเปลี่ยนกับการโฆษณาทางโทรทัศน์จำนวน 5.00 ล้านบาท ซึ่งทำให้มีค่าความนิยมจำนวน 11.45 ล้านบาท ...

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการจะเห็นว่าบริษัทมีการใช้เวลาโฆษณาเพื่อแลกกับการซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งมีการบันทึกผลต่างจากการแลกเปลี่ยนคือบัญชีค่าความนิยม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 เรื่องการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม กล่าวคือในกรณีที่ราคาทุนของการลงทุนไม่เท่ากับมูลค่าตามราคายุติธรรมของส่วนของผู้ลงทุนในสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกลงทุน เปรียบเทียบได้กับการเกิดค่าความนิยมในการซื้อตามวิธีส่วนได้เสีย

ประเด็นที่ 4 การเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 21 เรื่อง ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายใน และเปิดเผยเพิ่มเติมภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23 เรื่อง คดีฟ้องร้อง โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

21. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายใน

21.1 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายใน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายใน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2547	2546	2547	2546
หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์	10.85	21.18	-	0.08
เลตเตอร์ออฟเครดิต	57.93	5.00	-	-

หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ และเลตเตอร์ออฟเครดิตบางส่วนค้ำประกันโดยเงินฝากประจำธนาคาร

21.2 ภาวะค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ตามสัญญาซื้อล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ตามสัญญาซื้อล่วงหน้า ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2547	2546	2547	2546
ภาระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ตามสัญญาซื้อล่วงหน้า				
-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14.51	21.95	0.34	7.05
-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	7.06	8.50	-	-
รวม	21.57	30.45	0.34	7.05

2.1.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ กับกองทุนเอ็มโพเรียมทาวเวอร์มีระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 และได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารมาลินนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2-9, 21, 25-28 และ 30-34 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ กับ บริษัท มาลินนท์ ทาวเวอร์ จำกัด มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2550 และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ BEC TERO Hall ที่บริเวณสวนลุมไนท์บาซาร์ มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2549 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ค่าเช่าพื้นที่และอุปกรณ์และส่วนตกแต่ง		
ในพื้นที่เช่า (ต่อเดือน)	7,302,403	1,705,744
ค่าบริการส่วนกลาง (ต่อเดือน)	2,794,112	775,338
รวม	10,096,515	2,481,082

21.4 ภาระผูกพันตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการกับ อ.ส.ม.ท.

บริษัทย่อยจะต้องจ่ายผลตอบแทนรายปีตามสัญญาร่วมดำเนินการโทรทัศน์สีแก่ อ.ส.ม.ท. จำนวนเงินรวมผลตอบแทนที่จะต้องจ่ายทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่สิ้นงวดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,708.62 ล้านบาท และ 2,774.01 ล้านบาท ตามลำดับ และจะต้องจ่ายค่าผลตอบแทนรายปีตามสัญญาเช่าเวลาจัดรายการและโฆษณาสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 105.5 เมกกะเฮิร์ตซ์ แก่ อ.ส.ม.ท.จำนวนเงินรวมผลตอบแทนที่จะต้องจ่ายทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่สิ้นงวดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 270.35 ล้านบาท และ 278.01 ล้านบาท ตามลำดับ

23. คดีฟ้องร้อง

ในปี 2544 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วม ในฐานะเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า จำนวนทุนทรัพย์ 110 ล้านบาท แม้ว่าผลของคดียังไม่สิ้นสุดแต่บริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ จากการถูกฟ้องร้อง ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าว

จากการเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น จะเห็นว่าบริษัทเปิดเผยลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ปัจจัยของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงินไว้ด้วย ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ประกอบด้วย ภาวะค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ตามสัญญาซื้อล่วงหน้าในส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี และส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์กับกองทุนเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารมาลินนท์ ทาวเวอร์และสัญญาเช่าพื้นที่ BEC TERO Hall ที่บริเวณสวนลุมไนท์บาซาร์ รวมถึงภาวะผูกพันตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการกับ อ.ส.ม.ท.ที่บริษัทต้องจ่ายผลตอบแทนรายปีตามสัญญาร่วมดำเนินการ และคดีฟ้องร้องในฐานะละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ซึ่งบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ จากการถูกฟ้องร้อง ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าว

2. บริษัท บีเอ็นที เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าออกดีโอและวีดีโอ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งได้เป็น 2 สาย คือ กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ออกดีโอและวีดีโอ ซึ่งมีการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภาพยนตร์ อันประกอบด้วยภาพยนตร์วีดีโอเทปและวีซีดี จำหน่ายในรูปแบบสิทธิ์ให้เช่าและการขายขาด และการจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่อ โรงภาพยนตร์ เคเบิลทีวี และฟรีทีวี ภายใต้การดำเนินการของบริษัท ดิจิตอลไรท์ ฟิคเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 99.99)

บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 652.80 ล้านบาท

2.2 การเปิดเผยตามประเด็นที่ศึกษา

ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัท แสดงรายการที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.13 เรื่องการรับรู้รายได้ คือการเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า นอกจากนั้นได้แสดงรายการเกี่ยวกับการรับรู้รายได้เพิ่มเติมภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.14 เรื่องการรับรู้ค่าใช้จ่าย โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากดอกเบี้ย ดังนี้

3.13 การรับรู้รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้ผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้ามีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า หรือฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น

3.14 การรับค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

จากการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ แสดงให้เห็นการรับรู้รายได้บริษัท กล่าวคือ

1. รายได้จากการขายสินค้า นั่นคือ รายได้จากการขายออดิโอ วีดีโอ และวีซีดี บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อส่งมอบและได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนให้ผู้ซื้อแล้ว ซึ่งมีการรับรู้รายได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37

2. รายได้จากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ของกิจการ นั่นคือ รายได้ดอกเบี้ย บริษัทมีการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมุติของแม่บทการบัญชี

ประเด็นที่ 2 การแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ราคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทได้แสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		2547	2546	2547	2546
รายได้	4				
ขายสุทธิ		126,362,959	426,559,377	121,925,884	408,123,275
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินก่อนกำหนด	14	-	17,619,176	-	17,619,176
รายได้อื่น		16,200,866	45,881,932	17,940,377	42,585,867
รวมรายได้		142,563,825	490,060,485	139,866,261	468,328,318

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทรับรู้รายได้โดยแสดงจำนวนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า ซึ่งแสดงเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประเด็นที่ 3 การแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ประเด็นที่ 4 การเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 เรื่อง ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง ประเมินการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

19. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน

ก. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 3.9 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ข. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อลิขสิทธิ์เป็นสกุลเงินต่างประเทศรวมประมาณ 29.7 ล้านบาท

ค. บริษัทและกรรมการถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วมต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในคดีอาญาข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนรวม 2 คดี ต่อมาศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางได้พิพากษายกฟ้องของ

โจทก์ อย่างไรก็ตาม โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และคำประกันโดยเงินฝากประจำธนาคารของบริษัทจำนวนเงิน 1.8 ล้านบาท ผลที่สุดในเรื่องดังกล่าวไม่สามารถทราบได้ในปัจจุบัน

จากการเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น จะเห็นว่าบริษัทเปิดเผยลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ปัจจัยของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงินไว้ด้วย ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาวะผูกพันในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย ภาวะผูกพันตามสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ และคดีอาญาข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

3. บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

3.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการด้านสนามกอล์ฟ และให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น อาคารสโมสร(Club House) ประกอบด้วยภัตตาคาร ห้องล็อกเกอร์ โรงยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ ตลอดจนสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ และบริการจัดหาเด็กแบกถุงกอล์ฟ (แคดดี้) ให้แก่สมาชิกบุคคลภายนอก

บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 205 ล้านบาท

3.2 การเปิดเผยตามประเด็นที่ศึกษา

ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัทแสดงรายการที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1 เรื่องการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย โดยมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ค่าบำรุงสมาชิก ดอกเบี้ยรับ และเงินปันผล ดังนี้

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- รายได้ค่าบริการใช้สนามกอล์ฟ รายได้จากภัตตาคาร และรายได้ค่าเช่าอุปกรณ์กีฬา รับรู้เมื่อได้ให้บริการ
- รายได้ค่าบำรุงสมาชิกและดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามงวดระยะเวลา
- เงินปันผลจากเงินลงทุนในกองทุนรวมรับรู้ตามงวดระยะเวลา ส่วนเงินปันผลในเงินลงทุนในหุ้นสามัญรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล ...

จากการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ แสดงให้เห็นถึงการรับรู้รายได้ของบริษัท ซึ่งมีการรับรู้รายได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 ดังนี้

1. รายได้จากกิจการให้บริการ มีการรับรู้รายได้เมื่อ
 - 1.1 รายได้จากค่าบริการใช้สนามกอล์ฟ บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
 - 1.2 รายได้จากภัตตาคาร บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
 - 1.3 รายได้จากเช่าอุปกรณ์กีฬา บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
 - 1.4 รายได้จากบำรุงสมาชิก บริษัทมีการรับรู้รายได้ตามงวดระยะเวลา
2. รายได้จากกาให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ ประกอบด้วย
 - 2.1 รายได้จากดอกเบี้ย บริษัทมีการรับรู้รายได้ตามงวดระยะเวลา
 - 2.2 รายได้จากเงินปันผล บริษัทมีการรับรู้รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามงวดระยะเวลา และเงินปันผลในเงินลงทุนในหุ้นสามัญรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ประเด็นที่ 2 การแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ราคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทได้แสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งรับรู้ระหว่างงวดในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

(หน่วย : บาท)

	2547	2546
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้ค่าบริการใช้สนามกอล์ฟ	51,560,466.44	38,059,663.95
รายได้ค่าบริการบำรุงสมาชิก	26,086,788.10	23,808,743.67
รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์กีฬา	24,826,067.62	22,948,304.98
รายได้จากภัตตาคาร	19,104,955.30	16,994,475.91
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล	4,629,562.78	7,274,575.26
รายได้อื่น	3,387,654.31	6,558,933.95
รวมรายได้	129,595,494.55	115,644,697.72

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ แสดงให้เห็นว่ามีการนำเสนอเป็นไปหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประเด็นที่ 3 การแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ประเด็นที่ 4 การเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และข้อ 16 เรื่อง ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายในหน้า ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 เรื่อง เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง ประมวลการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

9. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 เป็นเงินฝากประจำซึ่งได้ใช้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงิน 5.00 ล้านบาท และภาระผูกพันจากการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน จำนวนเงิน 0.36 ล้านบาท ในจำนวนที่เท่ากันทั้งสองปี ตามที่กล่าวใน หมายเหตุ 16

10. เงินมัดจำเพื่อประกันความเสียหาย

เงินมัดจำเพื่อประกันความเสียหายเป็นเงินประกันความเสียหายที่บริษัท วางประกันไว้กับบริษัท นวธานี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ ลานจอดรถ สโมสรสระว่ายน้ำ และห้องล็อกเกอร์ ตามสัญญาให้สิทธิการใช้ทรัพย์สินระหว่าง บริษัท กับบริษัท นวธานี จำกัด ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2523 มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 10 ปี

16. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน จำนวนเงิน 0.36 ล้านบาท ในจำนวนที่เท่ากันทั้งสองปี โดยมีเงินฝากประจำตามที่กล่าวในหมายเหตุ 9 เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

จากการเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น จะเห็นว่าบริษัทเปิดเผยลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายในหน้า ปัจจัยของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงินไว้ด้วย ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน และเงินมัดจำเพื่อประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ลานจอดรถ สโมสรสระว่ายน้ำ และห้องล็อกเกอร์

4. บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตลับวีดีโอเทปที่ใช้กับเครื่องเล่นวีดีโอระบบ VHS โดยจะผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายมี 2 แบบ คือ ตลับวีดีโอเทปเปล่าไม่บรรจุ Magnetic tape (V-O) และตลับวีดีโอเทปสำเร็จรูป บรรจุ Magnetic tape (V-CASSETTE)

บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 360 ล้านบาท

4.2 การเปิดเผยตามประเด็นที่ศึกษา

ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัท แสดงรายการที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1 เรื่องการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้ คือ การเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและลิขสิทธิ์ รายได้ค่าบริการ ดังนี้

3.1 การรับรู้รายได้

บริษัทบันทึกรายได้ตามเกณฑ์สิทธิ

รายได้จากการขายสินค้าและลิขสิทธิ์รับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว

รายได้ค่าบริการ ประกอบด้วย รายได้จากการใช้เช่าวีดีโอเทปและการให้เช่าช่วงพื้นที่ตามสิทธิตามสัญญาเช่าในศูนย์การค้า บันทึกเมื่อมีการให้บริการ

จากการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัทมีการรับรู้รายได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กล่าวคือ

1. รายได้จากการขายสินค้าและลิขสิทธิ์ นั่นคือ รายได้จากการขายตลับวีดีโอเทป บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า และได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนให้แก่ลูกค้าแล้ว

2. รายได้จากการใช้บริการ นั่นคือ รายได้จากการใช้เช่าวีดีโอเทปและการให้เช่าช่วงพื้นที่ตามสิทธิตามสัญญาเช่าในศูนย์การค้า บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อมีการให้บริการแล้ว

ประเด็นที่ 2 การแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ราคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทได้แสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินของบริษัท	
	2547	2546	2547	2546
รายได้				
รายได้จากการขายสินค้า	997,408,155	1,156,569,821	37,498,391	57,394,953
รายได้จากการให้บริการ	7,104,279	7,509,540	12,030,399	14,185,636
รายได้อื่น	12 56,111,424	67,596,154	15,102,035	39,863,631
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	101,893,442	50,088,569
รวมรายได้	1,060,623,858	1,231,675,515	166,524,267	161,532,789

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ให้เห็นว่าบริษัทมีการบันทึกรายได้ตามเกณฑ์สิทธิหรือเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมุติของแม่บทการบัญชี รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีจะรับรู้เมื่อเกิดขึ้นมิใช่เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด โดยรายการต่าง ๆ จะบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินตามงวดที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่ 3 การแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ประเด็นที่ 4 การเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 – ข้อ 20 เรื่อง การค้ำประกันและภาระผูกพัน โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง ประมวลการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

19. การค้ำประกันและภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันและภาระ

ผูกพัน ดังต่อไปนี้

19.1 หนังสือค้ำประกัน

บริษัทมีหนังสือค้ำประกัน (Letter of guarantee) กับธนาคารพาณิชย์ เป็นจำนวนเงิน 0.30 ล้านบาท (2546: 2.18 ล้านบาท) บริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกัน (Letter of guarantee) กับธนาคารพาณิชย์เป็นจำนวนเงิน 0.57 ล้านบาท (2546:0.57 ล้านบาท) และบริษัทย่อยมี Standby letter of credit จำนวน 1.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2546:0.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

19.2 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวนเงิน 0.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2546:ไม่มี) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวทั้งหมดมีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกินหนึ่งปี

19.3 สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์และเพลงและจัดจำหน่ายสินค้าหลายฉบับจำนวนเงิน 1.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

20. ภาระผูกพันสัญญาเช่าดำเนินงาน

20.1 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าเพื่อให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าตามสิทธิการเช่าที่บริษัทมีอยู่แก่บริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จำนวนค่าเช่าขั้นต่ำที่จะได้รับสามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภท	ระยะเวลาที่เหลือ	รายได้ตามสัญญา บาท
2547		
การให้เช่าช่วงพื้นที่	ภายใน 1 ปี	4,403,277
2546		
การให้เช่าช่วงพื้นที่	ภายใน 1 ปี	7,028,706
	ระหว่าง 2 ถึง 5 ปี	4,403,277

20.2 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัทอื่นสำหรับพื้นที่ภายในศูนย์การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคมจำนวนค่าเช่าขั้นต่ำที่ต้องจ่ายสามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภท	ระยะเวลาที่เหลือ	ค่าเช่าที่จะต้องจ่ายในอนาคต บาท
2547		
พื้นที่ภายในศูนย์การค้า	ภายใน 1 ปี	176,393
	ระหว่าง 2 ถึง 5 ปี	798,290
	เกินกว่า 5 ปี	2,384,870
2546		
พื้นที่ภายในศูนย์การค้า	ภายใน 1 ปี	168,006
	ระหว่าง 2 ถึง 5 ปี	760,276
	เกินกว่า 5 ปี	2,599,277

จากการเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น จะเห็นว่าบริษัทเปิดเผยลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ปัจจัยของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงินไว้ด้วย โดยมีกรเปิดเผยการค้าประกันและภาระผูกพันของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพลง และการจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงภาระผูกพันสัญญาเช่าดำเนินงาน เพื่อใช้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าตามสิทธิการเช่า และสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับการเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า

5. บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

5.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการโรงภาพยนตร์ EGV และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงภาพยนตร์และพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตร์ บริการโฆษณาภายในโรงภาพยนตร์และพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตร์ และบริการพื้นที่เช่ารอบนอกโรงภาพยนตร์

บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 260 ล้านบาท

5.2 การเปิดเผยตามประเด็นที่ศึกษา

ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัทแสดงรายการที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1 เรื่องการรับรู้รายได้ โดยแสดงการเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์ รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้จากบัตรสมาชิก รายได้ค่าโฆษณา และรายได้ค่าบริการ ดังนี้

3.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์รับรู้รายได้เมื่อมีการให้บริการฉายภาพยนตร์แล้ว

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มแสดงมูลค่าซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่ได้ขายแล้ว

รายได้จากบัตรสมาชิกรับรู้รายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของบัตร

รายได้ค่าโฆษณารับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

จากการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัทมีการรับรู้รายได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กล่าวคือ

1. รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย

1.1 รายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์ บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อมีการให้บริการฉายภาพยนตร์แล้ว

1.2 รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อสินค้าได้ขายแล้ว

1.3 รายได้จากบัตรสมาชิก บริษัทมีการรับรู้รายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของบัตร

2. รายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วย

2.1 รายได้ค่าโฆษณาภายในโรงภาพยนตร์และพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตร์ บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

2.2 รายได้ค่าบริการ นั่นคือการให้บริการพื้นที่เช่ารอบนอกโรงภาพยนตร์ บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ประเด็นที่ 2 การแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ราคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทได้แสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2547	2546	2547	2546
รายได้				
รายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์และรายได้จากบัตรสมาชิก	722,271,303	705,742,928	410,151,732	380,718,321
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	122,290,465	114,403,966	64,853,575	56,893,376
รายได้ค่าโฆษณา 5.1	274,965,308	148,507,444	172,447,625	92,599,440
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	66,857,797	17,195,262	67,574,328	13,748,825
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-	89,100,000	34,800,000
รายได้อื่น				
รายได้ค่าเกมส์และเครื่องเล่น	1,666,671	1,741,490	1,376,838	1,663,876
รายได้จากธุรกิจโบว์ลิง	4,133,276	-	4,133,276	-
รายได้ค่าสนับสนุนส่งเสริมการขาย 5.2	15,830,930	13,688,063	15,769,850	13,142,078
ดอกเบี้ยรับ	257,526	468,051	9,477,349	11,914,231
อื่น ๆ	11,410,281	9,953,735	8,771,517	8,279,426
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	10,966,688	30,671,144
รวมรายได้	1,219,683,557	1,011,700,939	854,622,778	644,430,717

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการแสดงจำนวนรายได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประเด็นที่ 3 การแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ประเด็นที่ 4 การเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22 เรื่อง หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายในหน้า และ ได้แสดงเพิ่มเติมภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23 เรื่อง ภาระผูกพัน โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์ © 2015 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
All rights reserved

22. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 บริษัท ถูกบริษัทผู้ให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งฟ้องร้องให้ส่งมอบพื้นที่เช่าคืน และให้ชำระค่าเสียหายในอัตราเดือนละประมาณ 1 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้นนับจากวันฟ้องเป็นต้นไป สืบเนื่องจากการที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าพื้นที่บางประการ ซึ่งศาลนัดไกล่เกลี่ยวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 ฝ่ายบริหารของบริษัท คาดว่าคดีจะตกลงกันได้ และไม่เกิดผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัท

23. ภาระผูกพัน

23.1 ภาระผูกพันสัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับการเช่าสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ ค่าเช่ารายปีขั้นต่ำที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญา ดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะของ	
	งบการเงินรวม	บริษัท
ภายใน 1 ปี	213	153
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	867	591
เกินกว่า 5 ปี	2,867	2,300
	<u>3,947</u>	<u>3,044</u>

23.2 หนี้สินค้ำประกัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 5.9 ล้านบาท และ 9.1 ล้านบาทตามลำดับ (2546: 5.6 ล้านบาท และ 9.1 ล้านบาทตามลำดับ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

23.3 บริษัทมีภาระผูกพันจากการเข้าค้ำประกันหนี้สินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 37.2 ล้านบาท

23.4 บริษัทอาจมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและเงินช่วยค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายใต้สัญญาเช่าสถานที่ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 23.6 ล้านบาท

จากการเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น จะเห็นว่าบริษัทเปิดเผยลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ปัจจัยของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงินไว้ด้วย หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและภาระผูกพัน ประกอบด้วยภาระผูกพันสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับการเช่าสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อประกอบธุรกิจ โรงภาพยนตร์ และภาระผูกพันจากการเข้าค้ำประกัน หนี้สินของบริษัทย่อย รวมถึงภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและเงินช่วยค่าก่อสร้างเพิ่มเติม

6. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

6.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ประกอบธุรกิจเป็นผู้เข้าร่วมประมวลเวลาเพื่อผลิตรายการ และรับจ้างผลิตรายการทางสถานีวิทยุ บริษัท เป็นบริษัทของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านบันเทิงและสันทนาการ

บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท

6.2 การเปิดเผยตามประเด็นที่ศึกษา

ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัท แสดงรายการที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1 เรื่องการรับรู้รายได้ โดยการเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวที รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีวิทยุ รายได้จากการโฆษณาในนิตยสาร รายได้จากการจำหน่ายนิตยสารและหนังสือเล่ม รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ และดอกเบี้ยรับ ดังนี้

3.1 การรับรู้รายได้

ก. รายได้จากการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์

รายได้จากการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เป็นรายได้จากการบริการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์รายการวิทยุและโทรทัศน์และรายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้ของบริการหลังจากหักส่วนลด รายได้จากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์แล้ว ในขณะที่รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อผลิตเสร็จ

ข. รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวที

รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีเป็นรายได้จากการรับจ้างจัดคอนเสิร์ต และการแสดงซึ่งรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการแสดงแล้ว

- ก. รายได้จากกาให้เช่าช่วงสถานีวิทยุ
รายได้จากกาให้เช่าช่วงสถานีวิทยุรับรู้ตามระยะเวลาของกาให้เช่าช่วง
- ง. รายได้จากกาโฆษณาในนิตยสาร
รายได้จากกาโฆษณาในนิตยสารจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
- จ. รายได้จากกาจำหน่ายนิตยสารและหนังสือเล่ม
รายได้จากกาจำหน่ายนิตยสารและหนังสือเล่มแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้ของสินค้าที่ได้ส่งมอบแล้ว หลังจากหักส่วนลดและสินค้ารับคืน
- ฉ. รายได้จากค่าลิขสิทธิ์
รายได้จากค่าลิขสิทธิ์รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว
- ช. ดอกเบียรับ
ดอกเบียรับจะบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้แสดงไว้ในงบการเงิน โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จากการกาเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัทมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากขายสินค้า รายได้จากกาให้บริการ และรายได้จากกาให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายได้จากกาขายสินค้า นั่นคือ รายได้จากกาจำหน่ายนิตยสารและหนังสือเล่ม บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว
2. รายได้จากกาให้บริการ ประกอบด้วย
 - 2.1 รายได้จากกาให้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์รายการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์แล้ว
 - 2.2 รายได้จากการับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อผลิตเสร็จ
 - 2.3 รายได้จากกาจัดคอนเสิร์ตและละครเวที บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการแสดงแล้ว
 - 2.4 รายได้จากกาให้เช่าช่วงสถานีวิทยุ บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของกาให้เช่าช่วง
 - 2.5 รายได้จากกาโฆษณาในนิตยสาร บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
3. รายได้จากกาให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ ประกอบด้วย
 - 3.1 รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ บริษัทรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว

3.2 รายได้ดอกเบี้ย บริษัทบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ตามข้อสมมุติของ
แม่บทการบัญชี

ประเด็นที่ 2 การแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 37 กำหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ราคายุติธรรมของ สิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือ
ค้างรับในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทได้แสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ
ในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2547	2546	2547	2546
รายได้				
รายได้จากการผลิตรายการวิทยุ	5	1,002,282,734	1,060,837,939	714,004,582
รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์	5	1,150,534,334	931,578,073	-
รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวที	5	48,085,708	62,735,459	12,739,729
รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีวิทยุ	5	-	-	1,873,620
รายได้จากการโฆษณาในนิตยสาร		146,308,410	98,302,857	-
รายได้จากการจำหน่ายนิตยสารและหนังสือเล่ม		63,685,534	66,431,285	-
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย		-	-	143,800,706
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย		3,453,101	-	3,453,101
รายได้อื่น				
รายได้จากค่าลิขสิทธิ์	5	55,050,648	25,407,108	-
ดอกเบี้ยรับ	5	14,809,055	19,980,445	13,851,401
อื่นๆ	5	51,115,163	69,198,850	21,182,403
รวมรายได้		2,535,324,687	2,334,472,016	910,905,542
รวมรายได้อื่น		120,974,866	114,586,403	35,033,804
รวมรายได้		2,656,300,553	2,448,958,419	945,939,346

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทแสดงรายได้ไว้ในงบการเงิน
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประเด็นที่ 3 การแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ประเด็นที่ 4 การเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20 และข้อ 21 เรื่อง ภาวะผูกพัน โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

20. หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อยเหลือ อยู่เป็นจำนวนประมาณ 73 ล้านบาท และ 0.1 ล้านยูโร (31 ธันวาคม 2546:45 ล้านบาท และ 0.1 ล้านยูโร) และเฉพาะของบริษัทจำนวน 18 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2546:4 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

21. ภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันดังนี้ :-

21.1 บริษัทมีส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระในบริษัทสามแห่งซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 27.5 ล้านบาท (2546 :20 ล้านบาท)

21.2 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าเวลาเพื่อผลิตรายการและจัดการด้านโฆษณาทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์หลายแห่ง โดยมีค่าเช่าที่จะต้องจ่ายในปี 2548 เป็นจำนวน 327 ล้านบาท (2546:309 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทจำนวน 95 ล้านบาท (2546:51 ล้านบาท)

บริษัทผูกพันที่จะดำเนินการมอบเครื่องส่งพร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงสถานีในส่วนต่าง ๆ ให้แก่ ผู้เช่าสองแห่งมูลค่ารวม 10.4 ล้านบาท (2546: 10.4 ล้านบาท) และบริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งบริษัทย่อยได้ทำสัญญาให้เช่าช่วงเวลาทั้งหมดกับบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง

21.3 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสำนักงานและค่าบริการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันสองแห่งและบุคคลภายนอกในระหว่างปี 2548 ถึง 2551 คิดเป็น จำนวน 56 ล้านบาท (2546:12 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทจำนวน 14 ล้านบาท (2546:2.6 ล้านบาท)

21.4 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการกระจายเสียงสู่สาธารณชนกับบริษัทแห่งหนึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามอัตราร้อยละของรายได้ค่าโฆษณาก่อนหักค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งสิ้นสุดในปี 2549

21.5 บริษัทย่อยมีภาวะผูกพันกับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์และค่าลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าตามสัญญาอนุญาตให้เครื่องหมายการค้าเพื่อการผลิตและจำหน่ายนิตยสารเป็นระยะเวลา 5 ปีซึ่งสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดในปี 2550 โดยบริษัทย่อยตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ในอัตรา

ร้อยละของยอดขายสุทธิแต่ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในสัญญา และจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในแต่ละปีตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้บริษัท ย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญา

2.1.6 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันกับบริษัทต่างประเทศสองแห่ง ที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตามสัญญาขออนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อการผลิตและจำหน่ายนิตยสารเป็นระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี ซึ่งสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดในปี 2551 และ 2557 ตามลำดับ โดยบริษัทย่อยตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเป็นรายปีในอัตราร้อยละของรายได้ค่าโฆษณา และรายได้จากการจำหน่ายนิตยสารขั้นต้น ทั้งนี้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญา

จากการเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น จะเห็นว่าบริษัทเปิดเผยลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ปัจจัยของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงินไว้ด้วย ภาระผูกพันประกอบด้วย ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าเวลาเพื่อผลิตรายการและจัดการด้านโฆษณาทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน ภาระผูกพันตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการกระจายเสียง และภาระผูกพันกับบริษัทต่างประเทศเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

7. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

7.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ดำเนินกิจการด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อ (media) เช่น โทรทัศน์ วิทยุและสิ่งพิมพ์ โดยเป็นทั้งผู้ทำหน้าที่ผลิตซอฟต์แวร์ (Software) ให้กับสื่อต่าง ๆ รวมถึงการทำกิจกรรมทางด้านการตลาด เพื่อส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ซอฟต์แวร์เหล่านั้นด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจบนเทรนด์ครบวงจร

บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 500 ล้านบาท

7.2 การเปิดเผยตามประเด็นที่ศึกษา

ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัทแสดงรายการที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1 เรื่องการรับรู้รายได้ โดยแสดงการเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากการจำหน่ายสินค้า รายได้จากการผลิต

รายการวิทยุและโทรทัศน์ รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวที รายได้จากการผลิตภาพยนตร์ รายได้ค่าผ่านประตู รายได้จากการขายฟิล์มภาพยนตร์และการให้บริการโฆษณา รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จะถือเป็นรายได้ตามวันที่ในสัญญาโอนสิทธิในภาพยนตร์นั้น รายได้จากการผลิตภาพยนตร์โฆษณา รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีวิทยุ รายได้จากค่าโฆษณาในนิตยสาร รายได้จากการจำหน่ายนิตยสารและหนังสือเล่ม รายได้จากการบริหารและบริการ และดอกเบี้ยรับ ดังนี้

3.1 การรับรู้รายได้

ก. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าของสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว

ข. รายได้จากการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์

รายได้จากการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เป็นรายได้จากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์และการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าของบริการหลังจากหักส่วนลด รายได้จากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์แล้ว ในขณะที่รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อผลิตเสร็จ

ค. รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวที

รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีเป็นรายได้จากการรับจ้างจัดคอนเสิร์ตและการแสดงซึ่งรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการแสดงแล้ว

ง. รายได้จากการผลิตภาพยนตร์

รายได้ส่วนแบ่งจากโรงภาพยนตร์เป็นรายได้ค่าผ่านประตูซึ่งแบ่งระหว่างเจ้าของโรงภาพยนตร์กับบริษัท/บริษัทย่อย ซึ่งจะถือเป็นรายได้ตามวันที่ฉายภาพยนตร์

รายได้จากการขายฟิล์มภาพยนตร์และการให้บริการโฆษณาแสดงมูลค่าตามใบกำกับสินค้าของฟิล์มภาพยนตร์ที่ได้ส่งมอบและบริการที่ได้ให้แล้วหลังจากหักส่วนลด

รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จะถือเป็นรายได้ตามวันที่โอนสิทธิในภาพยนตร์นั้น

จ. รายได้จากการผลิตภาพยนตร์โฆษณา

รายได้จากการผลิตภาพยนตร์โฆษณาจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อผลิตเสร็จ

ฉ. รายได้จากค่าลิขสิทธิ์

รายได้จากค่าลิขสิทธิ์รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว

- ข. รายได้จากกาให้เช่าช่วงสถานีวิทยุ
รายได้จากกาให้เช่าช่วงสถานีวิทยุรับรู้ตามระยะเวลาของกาให้เช่าช่วง
- ค. รายได้จากค่าโฆษณาในนิตยสาร
รายได้จากค่าโฆษณาในนิตยสารรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
- ฅ. รายได้จากกาจำหน่ายนิตยสารและหนังสือเล่ม
รายได้จากกาจำหน่ายนิตยสารและหนังสือเล่มแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้ง
หนี้ของสินค้าที่ได้ส่งมอบแล้ว หลังจากหักส่วนลดและสินค้ารับคืน
- ฉ. รายได้จากกาบริหารและบริการ
รายได้จากกาบริหารและบริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
- ง. ดอกเบียรับ
ดอกเบียรับจะบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้แสดงไว้ในงบการเงินโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จากการกาเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัทมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากขายสินค้า รายได้จากกาให้บริการ และรายได้จากการให้ผู้อื่นใช้สิทธิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายได้จากกาขายสินค้า นั่นคือ รายได้จากกาจำหน่ายเทป ซีดี วีซีดี ฟิล์ม ภาพยนตร์ นิตยสารและหนังสือเล่ม บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว
2. รายได้จากกาให้บริการ ประกอบด้วย
 - 2.1 รายได้จากกาให้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์รายการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์แล้ว
 - 2.2 รายได้จากการับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อผลิตเสร็จ
 - 2.3 รายได้จากกาผลิตภาพยนตร์โฆษณา บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อผลิตเสร็จ
 - 2.4 รายได้จากกาจัดคอนเสิร์ตและละครเวที บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการแสดงแล้ว
 - 2.5 รายได้จากกาให้เช่าช่วงสถานีวิทยุ บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของกาให้เช่าช่วง
 - 2.6 รายได้จากกาโฆษณาในนิตยสาร บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
 - 2.7 รายได้ค่าผ่านประตู จะถือเป็นรายได้ตามวันที่ฉายภาพยนตร์

3. รายได้จากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ ประกอบด้วย

3.1 รายได้ค่าลิขสิทธิ์เพลง บริษัทรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว และรายได้ค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ บริษัทรับรู้เป็นรายได้ตามวันที่โอนสิทธิในภาพยนตร์นั้น

3.2 รายได้ดอกเบี้ย บริษัทบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ตามข้อสมมุติของแม่บทการบัญชี

ประเด็นที่ 2 การแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ราคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทได้แสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

(หน่วย : บาท)

รายได้	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
		2547	2546	2547
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพลงและค่าลิขสิทธิ์	3,235,950,558	2,857,433,326	3,125,204,159	2,484,498,214
รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์	939,396,416	705,968,977	608,800	3,372,814
รายได้จากการผลิตรายการวิทยุ	972,349,014	1,052,633,160	-	-
รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวที	291,704,775	345,993,911	50,124,050	166,508,571
รายได้จากการผลิตภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณา	361,687,199	212,973,142	175,788,819	140,931,587
รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีวิทยุ	-	-	42,114,114	42,114,114
รายได้จากการบริหารงานและค่าที่ปรึกษา	1,200,000	1,209,409	55,260,012	71,517,409
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	3,453,101	-	380,429,780	384,800,176
ดอกเบี้ยรับ	26,712,209	30,121,610	16,947,463	18,548,110
รายได้อื่น				
รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอนและนิตยสาร	95,302,900	68,497,835	-	-
รายได้การบริหารศิลปิน	326,807,640	275,775,853	169,378,814	-
รายได้ค่าโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์	167,081,627	109,086,960	13,822,561	10,784,104
รายได้จากการให้บริการสตูดิโอ	768,047	290,353	42,896,524	39,963,877
อื่นๆ	249,032,042	326,490,648	141,957,537	252,820,443
รวมรายได้	838,992,256	780,141,649	368,055,436	303,568,424
รวมรายได้	6,671,445,528	5,986,475,184	4,214,532,633	3,615,859,419

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทแสดงรายได้ไว้ในงบการเงินโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประเด็นที่ 3 การแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ประเด็นที่ 4 การเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 21- ข้อ 23 เรื่อง ภาวะผูกพัน โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

21. หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเหลืออยู่เป็นจำนวนประมาณ 85 ล้านบาท และ 0.1 ล้านยูโร (2546 : 51 ล้านบาทและ 0.1 ล้านยูโร) และเฉพาะบริษัทจำนวนประมาณ 6.9 ล้านบาท (2546 : 3.3 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาวะผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

22. การค้ำประกัน

บริษัทมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทอื่นดังต่อไปนี้ :-

	(หน่วย : ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2547	2546	2547	2546
ค้ำประกันให้กับบริษัทย่อย	25.0	25.0	25.0	25.0
ค้ำประกันให้กับบริษัทอื่น	2.1	23.1	2.1	23.1
รวม	27.1	48.1	27.1	48.1

โดยทั่วไปการค้ำประกันดังกล่าวจะมีผลอยู่ครบเท่าที่ภาระหนี้สินจากการค้ำประกันยังไม่ได้ชำระ โดยบริษัทย่อยและบริษัทอื่น ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการค้ำประกันดังกล่าว

23. ภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีภาวะผูกพันดังนี้ :-

23.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระในบริษัทสิบสองแห่งซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 324 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2546: 253 ล้านบาท ในบริษัทเจ็ดแห่ง) และเฉพาะบริษัท จำนวน 256 ล้านบาทในบริษัทหกแห่งซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย (31 ธันวาคม 2546:207 ล้านบาท ในบริษัทสามแห่ง)

23.2 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสำนักงานและร้านค้าที่จะต้องจ่ายเป็นจำนวน 56 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2546:54 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทจำนวน 19 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2546:27 ล้านบาท) ขึ้นอยู่กับร้อยละของยอดขายตามที่ระบุไว้ในแต่ละสัญญา

23.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสำนักงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกัน โดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกันกับบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าซึ่งผู้ถือหุ้นหรือกรรมการดังกล่าวสามารถ ควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือบริษัท) เป็นจำนวน 205 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2546:32 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทจำนวน 114 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2546:13 ล้านบาท)

23.4 บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญากับกลุ่มบุคคลในการให้บริการแก่บริษัทและบริษัทย่อย โดยตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวในอัตราคงที่ต่อจำนวนสินค้าที่ขายได้ เมื่อยอดจำหน่ายสินค้านั้นเกินกว่าจำนวนยอดจำหน่ายสินค้าขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในสัญญา

23.5 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าเวลาเพื่อผลิตรายการและจัดการด้านโฆษณาทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์หลายแห่ง โดยมีค่าเช่าที่จะต้องจ่ายในปี 2548 เป็นจำนวน 369 ล้านบาท (2546: 435 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทจำนวน 42 ล้านบาท (2546: 40 ล้านบาท)

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งผูกพันที่จะดำเนินการมอบเครื่องส่งพร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงสถานีในส่วนต่าง ๆ ให้แก่ ผู้เช่าสองแห่งมูลค่ารวม 10.4 ล้านบาท (2546: 10.4 ล้านบาท) และบริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งบริษัทย่อยได้ทำสัญญาให้เช่าช่วงเวลาทั้งหมดกับบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง

23.6 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการกระจายเสียงสู่สาธารณชนกับบริษัทแห่งหนึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามอัตราร้อยละของรายได้ค่าโฆษณา ก่อนหักค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งสิ้นสุดในปี 2549

23.7 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งสำหรับการได้รับสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะเป็นระยะเวลา 50 ปี เมื่อบริษัทย่อยขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ บริษัทย่อยตกลงชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 3 จากราคาขายส่งภายหลังหักส่วนลด ทั้งนี้บริษัทย่อยและบริษัทดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

23.8 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันกับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์และค่าลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าตามสัญญาอนุญาตให้เครื่องหมายการค้าเพื่อการผลิตและจำหน่ายนิตยสารเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดในปี 2550 โดยบริษัทย่อยตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ในอัตราร้อยละของยอดขายสุทธิแต่ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ใน

สัญญา และจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในแต่ละปีตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

23.9 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันกับบริษัทต่างประเทศสองแห่งที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตามสัญญาอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อการผลิตและจำหน่ายนิตยสารเป็นระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี ซึ่งสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดในปี 2551 และ 2557 ตามลำดับโดยบริษัทย่อยตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเป็นรายปีในอัตราร้อยละของรายได้ค่าโฆษณาและรายได้จากการจำหน่ายนิตยสารขั้นต้น ทั้งนี้บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

23.10 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ทั่วประเทศของบริษัทนั้น มีกำหนดระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา โดยบริษัทย่อยตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาทต่อปีตลอดระยะเวลาตามสัญญา

จากการเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น จะเห็นว่าบริษัทเปิดเผยลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ปัจจัยของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงินไว้ด้วย ภาระผูกพันประกอบด้วย ภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้าประกันวงเงินสินเชื่อ ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสำนักงานและร้านค้า ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสำนักงานและร้านค้า สัญญาเช่าเวลาเพื่อผลิตรายการและจัดการด้านโฆษณาทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ภาระผูกพันตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการกระจายเสียง และภาระผูกพันกับบริษัทต่างประเทศที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิและค่าลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สัญญาสำหรับการได้รับสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ

8. บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

8.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศน์ ระบบยูเอชเอฟ แห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า “สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี” (สถานี๑) ภายใต้สัญญาสัมปทานลักษณะสร้าง - โอน - ดำเนินงาน จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงาน๑) เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 โดยบริษัท จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่สำนักงาน๑ ในอัตราที่ระบุไว้เป็นร้อยละของรายได้ทั้งหมดของบริษัท หรือมีจำนวนเงินขั้นต่ำ

ทั้งสิ้น 25,200 ล้านบาท ตลอดอายุสัมปทาน บริษัท มีรายได้หลักอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ รายได้จาก การขายเวลาโฆษณาในช่วงเวลาของรายการที่บริษัท เป็นผู้ผลิตเอง หรือเป็นผู้จัดหาเองซึ่งมีส่วน รายได้สูงสุด และรายได้จากการให้เช่าเวลาออกอากาศซึ่งขายให้กับลูกค้าที่เป็นผู้จัดหา และดำเนิน รายการเองในลักษณะเหมาจ่าย

บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 6,143.97 ล้านบาท

8.2 การเปิดเผยตามประเด็นที่ศึกษา

ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัท แสดง รายการที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.15 เรื่องการรับรู้รายได้ โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้ คือการเปิดเผย หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากค่าโฆษณา รายได้ค่าเช่าเวลา และรายได้ดอกเบี้ย ดังนี้

2.15 การรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

รายได้ค่าโฆษณา เมื่อการโฆษณาออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยรายได้เป็นจำนวน สุทธิจากภาษีขายและส่วนลด

รายได้ค่าเช่าเวลา เมื่อรายการที่เช่ามีการออกอากาศ โดยรายได้เป็นจำนวนสุทธิ จากภาษีขายและส่วนลด

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

จากการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัทมีการรับรู้ รายได้ ดังนี้

1. รายได้จากบริการให้บริการ บริษัทมีการรับรู้รายได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 กล่าวคือ

1.1 รายได้ค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ บริษัทรับรู้เป็นรายได้เมื่อโฆษณาออกอากาศ ทางโทรทัศน์แล้ว

1.2 รายได้ค่าเช่าเวลา บริษัทรับรู้เป็นรายได้เมื่อรายการที่เช่ามีการออกอากาศ

2. รายได้จากให้เช่าผู้อื่นใช้สินทรัพย์ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ย บริษัทได้ปฏิบัติ ตามข้อสมมุติของแม่บทการบัญชี คือรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ประเด็นที่ 2 การแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ราคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้ำรับในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทได้แสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2547	พ.ศ. 2546	พ.ศ. 2547	พ.ศ. 2546
	หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท
รายได้	6 ก)			
รายได้ค่าบริการ	17	1,836,447,448	1,690,481,467	1,833,677,548
รายได้อื่น		2,341,414	10,131,533	5,523,789
รวมรายได้		1,838,788,862	1,700,613,000	1,839,201,337

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทแสดงรายได้เป็นจำนวนสุทธิจากภาษีขายและส่วนลด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประเด็นที่ 3 การแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ประเด็นที่ 4 การเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22 เรื่อง ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และเปิดเผยเพิ่มเติมภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 52 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

22 ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2547 ล้านบาท	พ.ศ. 2546 ล้านบาท	พ.ศ. 2547 ล้านบาท	พ.ศ. 2546 ล้านบาท
หนี้สินอันอาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันสัญญาสัมปทานเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา	25	25	25	25
หนี้สินอันอาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพื่อการค้ำประกันอื่นๆ ตามที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจ	56	76	56	76
	<u>81</u>	<u>101</u>	<u>81</u>	<u>101</u>

บริษัทมีคดีความทางกฎหมาย แต่ตามความเห็นของกรรมการหลังจากที่ได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายอย่างเหมาะสม ผลของคดีความดังกล่าว จะไม่ทำให้บริษัทเกิดผลเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญ และบริษัทไม่ได้บันทึกตั้งสำรองไว้ในงบการเงินนี้สำหรับคดีความดังกล่าว

ภาระผูกพัน

สัญญาสัมปทาน

ภายใต้สัญญาสัมปทาน ทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินงานตามสัญญา บริษัทผูกพันที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่สำนักงานฯ ซึ่งสัญญาสัมปทานเป็นแบบ “สร้าง-โอน-ดำเนินงาน” บริษัท ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่สำนักงานฯ เป็นรายปีตลอดระยะเวลาของอายุสัมปทาน ซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนคำนวณจากอัตราร้อยละของรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าดังนี้

ปีที่	สำหรับระยะเวลา	อัตราร้อยละ ของรายได้	เป็นเงินขั้นต่ำ ล้านบาท
3	3 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2541	22.5	300
4	3 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2542	35	400
5	3 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2543	35	500
6	3 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2544	35	600
7	3 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2545	44	700
8	3 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2546	44	800
9	3 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547	44	900
10	3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2548	44	1,000
11 – 30	3 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2568	44	20,000

ผลประโยชน์ตอบแทนคิดเป็นร้อยละของรายได้ โดยคิดจากรายได้ทั้งหมดที่บริษัท
พึงได้รับในรอบปีก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใดๆ ทั้งสิ้น

ผลการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับสัญญาดำเนินการสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ของบริษัท

ตามที่บริษัทได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 17 กันยายน
พ.ศ. 2545 เพื่อให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้คัดค้านดำเนินการชดเชย
ความเสียหายตามสัญญา

คณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อพิพาทเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.
2547 ซึ่งบริษัทได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ มีสาระสำคัญดังนี้

- ให้สำนักนายกรัฐมนตรี ชดเชยความเสียหายโดยชำระเงินให้แก่บริษัท จำนวน 20 ล้าน
บาท

- ให้ปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ในส่วนจำนวนเงิน
รับประกันผลประโยชน์ขั้นต่ำให้ปรับลดจากเดิมลงเหลือปีละ 230 ล้านบาท โดยไม่
ต้องชำระเงินขั้นต่ำส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีอีกและปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนเป็น
อัตราร้อยละจากเดิมลงเหลืออัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีใดๆ
โดยเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเงินที่คำนวณได้ตามอัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อน
หักค่าใช้จ่ายและภาษีใดๆ กับเงินประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำปีละ 230 ล้าน
บาท จำนวนใดมากกว่าให้ชำระตามจำนวนที่มากกว่านั้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ 3
กรกฎาคม 2545 เป็นต้นไป

- ให้สำนักนายทศคืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทได้ชำระโดยมีเงื่อนไข
ในระหว่างพิจารณาข้อพิพาทนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 จำนวน 800 ล้านบาท โดย
คืนให้แก่บริษัทจำนวน 570 ล้านบาท
- ให้บริษัทสามารถออกอากาศช่วงเวลา Prime Time คือช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น. ถึง
21.30 น ได้โดยไม่ต้องถูกจำกัดเฉพาะรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ แต่บริษัท
จะต้องเสนอรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลา
ออกอากาศทั้งหมด ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับของกฎระเบียบที่ทางราชการออกใช้บังคับแก่
สถานีวิทยุโทรทัศน์โดยทั่วไป

บริษัทตั้งค่าสัมปทานค้างจ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และปรับ
ผังรายการโทรทัศน์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 ตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทไม่ได้ปรับผลกระทบจากคำวินิจฉัย
ดังกล่าวย้อนหลังในงบการเงินสำหรับปี พ.ศ. 2546

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 สำนักงานปลัดสำนักนายทศ ได้เริ่มกระบวนการในการ
อุทธรณ์เพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งโดยหลักกฎหมายนั้น
หากศาลชั้นต้นและศาลสูงพิพากษาชี้ขาดว่าคณะอนุญาโตตุลาการ ตัดสินไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ศาลชั้นต้นและศาลสูงจะไม่ทำการตัดสินแก้ไขคำชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ แต่จะต้องส่งกลับมาให้คณะอนุญาโตตุลาการชุดเดิมพิจารณาแก้ไข
คำชี้ขาดให้เหตุแห่งการเพิกถอนนั้นหมดไปเท่านั้น อย่างไรก็ตามฝ่ายกฎหมายของ
บริษัทเห็นว่าคำพิพากษาของศาลน่าจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายที่เป็นสาระสำคัญแก่
บริษัท เนื่องจากคณะอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดในขอบเขตของสัญญา
อนุญาโตตุลาการและไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะ
อนุญาโตตุลาการซึ่งทั้งบริษัทและสำนักงานปลัดสำนักนายทศ เป็นผู้กำหนดประเด็น
ข้อพิพาทและเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย จากประเด็นดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัท
จึงมิได้ตั้งค่าสัมปทานค้างจ่ายตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน
ถ้าบริษัทได้ตั้งค่าสัมปทานค้างจ่ายตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาสัมปทานดังกล่าว บริษัท
จะมีหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เพิ่มขึ้น และ กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันที่รายงานไว้ลดลงจำนวน 720 ล้านบาทและกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและ
กำไรต่อหุ้นปรับลดลดลงจาก 0.17 บาทต่อหุ้น เป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.43 บาทต่อหุ้น

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน - ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า
บริษัทมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคต
ตามสัญญาเช่าดังกล่าว ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2547	พ.ศ. 2546	พ.ศ. 2547	พ.ศ. 2546
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภายใน 1 ปี	82,440,373	85,580,095	81,756,373	85,580,095
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	122,721,612	116,488,227	122,721,612	116,488,227
เกินกว่า 5 ปี	49,090,000	52,450,000	49,090,000	52,450,000
	<u>254,251,985</u>	<u>254,518,322</u>	<u>253,567,985</u>	<u>254,518,322</u>

23 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทจำนวน 9.65 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.80 ของทุนชำระแล้ว (คิดจากหุ้นสามัญก่อนปรับลด) ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 โดยไม่คิดมูลค่า ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 5 ปี และไม่มีราคาเสนอขาย อัตราการใช้สิทธิคือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากครบหนึ่งปีนับจากวันที่สามารถใช้สิทธิในแต่ละครั้งแต่ไม่เกิน 3 ปี ราคาตามสิทธิเป็นราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยถัวเฉลี่ยล่วงหน้าหนึ่งวันในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

จากการเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น จะเห็นว่าบริษัทเปิดเผยลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ปัจจัยของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงินไว้ด้วย ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า ประกอบด้วย หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความทางกฎหมาย ภาวะผูกพันสัญญาสัมปทาน ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุลเกี่ยวกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท

9. บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

9.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีการประกอบธุรกิจด้านบันเทิง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์” (เป็นลิขสิทธิ์ของนายวิชา พูลวรลักษณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการโอนให้กับบริษัท โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ) ดังนี้

1. โรงภาพยนตร์ ซึ่งบริษัทไม่มีภาระต้นทุนในส่วนของการจัดซื้อภาพยนตร์แต่ตกลงแบ่งค่าขายตัวกับบริษัทตัวแทนจำหน่าย ภาพยนตร์ในอัตราเฉลี่ยร้อยละประมาณ 48 – 50
2. การให้บริการโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง
3. การให้บริการพื้นที่เช่า โดยบริษัทจะคัดสรรเฉพาะร้านค้าที่สนับสนุนให้สาขามีความหลากหลายและครบวงจรมากขึ้น
4. การให้บริการสื่อโฆษณา การทำโปรโมชันภาพยนตร์ร่วมกับบริษัทหนังและค่ายหนังอิสระ รวมทั้งให้บริการทางการตลาดกับบริษัทเจ้าของสินค้า

บริษัท ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 587.71 ล้านบาท

9.2 การเปิดเผยตามประเด็นที่ศึกษา

ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัท แสดงรายการที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.1 เรื่องการรับรู้รายได้ โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้ คือการเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากธุรกิจ โรงภาพยนตร์ รายได้จากธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ รายได้จากธุรกิจโฆษณา รายได้จากธุรกิจจำหน่ายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์ รายได้จากธุรกิจศูนย์ออกกำลังกาย และรายได้อื่น ดังนี้

4.1 บริษัท และบริษัทย่อยรับรู้รายได้ ดังนี้

4.1.1 รายได้จากธุรกิจโรงภาพยนตร์

- รายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์ รับรู้รายได้เมื่อมีการให้บริการฉายภาพยนตร์แล้ว

- รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รับรู้รายได้เมื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

4.1.2 รายได้จากธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ

- รายได้ค่าเกมส์ ค่าบริการ เครื่องเล่นและขายสินค้า รับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้า และส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

4.1.3 รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ

- รายได้ค่าเช่าและบริการ รับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

- รายได้ค่าสิทธิการเช่าและสิทธิบริการตัดบัญชี รับรู้รายได้โดยเฉลี่ยตามอายุสัญญาเช่า และสัญญาบริการ โดยวิธีเส้นตรง ระยะเวลาประมาณ 23-26 ปี
- รายได้ค่าสาธารณูปโภค รับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว
- 4.1.4 รายได้จากธุรกิจโฆษณา
 - รายได้ค่าโฆษณา รับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้า
- 4.1.5 รายได้ธุรกิจจำหน่ายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
 - รายได้จากการจำหน่ายแผ่นวีซีดี และดีวีดี รับรู้รายได้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
 - รายได้ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ที่นำเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์ รับรู้รายได้เมื่อมีการให้บริการ
 - รายได้จากการจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพื่อถ่ายทอดทางเคเบิลทีวี และฟรีทีวี รับรู้รายได้เมื่อส่งมอบสิทธิ์
- 4.1.6 รายได้จากธุรกิจศูนย์ออกกำลังกาย
 - รายได้ค่าสมาชิกแรกเข้า รับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ
 - รายได้ค่าสมาชิกประเภทรายเดือน รับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ให้บริการ ส่วนประเภทเรียกเก็บเงินล่วงหน้า รับรู้เป็นรายได้ตามอายุสัญญาสมาชิก
- 4.1.7 รายได้อื่น
 - รายได้จากดอกเบี้ยรับ รับรู้รายได้ตามระยะเวลาพึงรับ โดยคำนวณจากยอดเงินต้น
 - รายได้ค่าบริหารงาน รับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว
 - รายได้ค่าเงินสนับสนุนส่งเสริมการขาย รับรู้รายได้เมื่อได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการขาย

จากการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ แสดงถึงการรับรู้รายได้ของบริษัท กล่าวคือ

1. รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย
 - 1.1 รายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์ บริษัทรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการให้บริการฉายภาพยนตร์แล้ว
 - 1.2 รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทรับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
 - 1.3 รายได้จากการจำหน่ายวีซีดี และดีวีดี บริษัทรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

2. รายได้จากบริการให้บริการ ประกอบด้วย

2.1 รายได้จากค่าบริการเกมส์ และเครื่องเล่น บริษัทรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

2.2 รายได้จากค่าเช่าจากการให้เช่าพื้นที่ บริษัทรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

2.3 รายได้จากค่าธรรมเนียมบุคคล บริษัทรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

2.4 รายได้จากค่าโฆษณาภายในและภายนอกโรงภาพยนตร์ บริษัทรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

2.5 รายได้จากค่าสมาชิกศูนย์ออกกำลังกาย รายได้จากค่าสมาชิกแรกเข้าบริษัทรับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการและรายได้จากค่าสมาชิกประเภทรายเดือน บริษัทรับรู้ในงวดที่ให้บริการ

2.6 รายได้จากค่าบริการงาน บริษัทรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

3. รายได้จากบริการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ ประกอบด้วย

3.1 รายได้จากดอกเบี้ย บริษัทรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่รับ

3.2 รายได้จากค่าสิทธิการเช่าและสิทธิบริการ รับรู้รายได้โดยวิธีเส้นตรง รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ รับรู้รายได้เมื่อมีการให้บริการ และรายได้จากค่าจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบสิทธิ์

4. รายได้อื่น นั่นคือ รายได้จากเงินสนับสนุนส่งเสริมการขาย รับรู้รายได้เมื่อได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการขาย

ประเด็นที่ 2 การแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ราคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทได้แสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	หมายเหตุ 2547	2546	2547	2546
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลนคร	1,826,831,839.94	1,593,518,750.33	1,180,127,877.09	1,194,525,368.89
รายได้จากธุรกิจ โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ	297,696,368.79	284,345,858.49	225,113,712.65	221,376,058.56
รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ	290,468,217.44	254,491,563.48	47,469,444.81	38,632,406.23
รายได้จากธุรกิจโฆษณา	296,102,614.76	178,375,109.43	58,966,297.20	65,700,000.00
รายได้จากธุรกิจจำหน่ายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์	93,189,723.28	-	-	-
รายได้จากธุรกิจศูนย์ออกกำลังกาย	3,223,989.37	-	-	-
รายได้อื่น				
รายได้ค่าเงินสนับสนุนส่งเสริมการขาย	64,063,643.30	53,485,908.88	53,194,686.56	43,485,908.88
รายได้ค่าบริการ	4,800,000.00	4,800,000.00	191,492,165.69	134,713,539.01
ค่าความนิยมติดลบคดีบัญชี	28	340,760.80	-	-
อื่น ๆ	42,585,758.91	49,944,790.64	25,912,125.94	22,781,401.25
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อย		-	107,829,035.45	132,258,737.77
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	17	38,229,929.33	38,055,445.38	5,249,806.96
รวมรายได้	2,957,532,845.92	2,434,963,026.31	1,928,160,790.77	1,858,723,227.55

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญบริษัทแสดงรายการในงบกำไรขาดทุน
เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประเด็นที่ 3 การแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ประเด็นที่ 4 การเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัท
เปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 49 เรื่อง ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง ประมวลผลการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์ © 2010 โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Copyright © by Chulalongkorn University
All rights reserved

49. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

49.1 ตามงบการเงินรวม บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญา กับ บริษัท ไอแมกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศแคนาดา) เพื่อร่วมกันแต่งตั้ง บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เซียเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นตัวแทนให้ดำเนินการบริหาร โรงภาพยนตร์ กรุงเทพ ไอแมกซ์ เซียเตอร์ โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จำกัด มีหน้าที่จัดสรรพื้นที่ที่เป็น โรงภาพยนตร์ ตลอดจนดูแลในการส่งเสริมการขาย การบำรุงรักษาและรักษาคุณภาพตลอดจนมาตรฐานของโรงภาพยนตร์ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกันภัยและความเสี่ยงจากทรัพย์สิน
2. บริษัท ไอแมกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศแคนาดา) มีหน้าที่ในการจัดสรรและดูแลเครื่องมือในการฉายภาพยนตร์

ภายใต้สัญญาดังกล่าว หากผลการดำเนินงานของ บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เซียเตอร์ จำกัด มีกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จำกัด และ บริษัท ไอแมกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(ประเทศแคนาดา) จะร่วมรับในผลกำไรหรือขาดทุนในอัตราร้อยละ 50:50 และในกรณีผลดำเนินงานมีขาดทุนขั้นต้น บริษัท ไอแมกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศแคนาดา) จะยกเลิกเงื่อนไขการรับผลประโยชน์จากบริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เซียเตอร์ จำกัด ในจำนวนสูงสุด 0.10 ล้านดอลลาร์ต่อปีต่อรัฐ โดยสัญญามีอายุสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2553

ณ ปัจจุบัน บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จำกัด และ บริษัท ไอแมกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศแคนาดา) ยังไม่มีการทำสัญญาแต่งตั้ง บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เซียเตอร์ จำกัดเป็นตัวแทนบริหารงาน

49.2 บริษัท ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้

งบการเงินรวม

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2547

31 ธันวาคม 2546

ล้านบาท

ล้านบาท

Letter of Credit

30.94

-

Letter of Guarantee

32.98

34.93

เช็คจ่ายเพื่อค้ำประกัน

-

3.57

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่

	31 ธันวาคม 2547	31 ธันวาคม 2546
	<u>ล้านบาท</u>	<u>ล้านบาท</u>
Letter of Credit	30.94	-
Letter of Guarantee	16.48	18.53
เช็คจ่ายเพื่อค้ำประกัน	-	3.57

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เช็คจ่ายเพื่อค้ำประกันทั้งจำนวนเป็นเช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า ตามงวดการจ่ายชำระให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อจ่ายชำระค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการส่วนกลาง และเงินประกันสัญญาเช่าและบริการ 49.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัท และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวกับบุคคลภายนอก จากการเช่าที่ดิน เช่าพื้นที่อาคาร และสัญญาบริการระยะยาวกับบุคคลภายนอก หลายฉบับซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าภายในปี 2548 – 2572 โดยมีค่าเช่าและค่าบริการคิดเป็นอัตรากที่และ/หรือ อัตราร้อยละต่อยอดรายได้ของสถานประกอบการนั้น อย่างไรก็ตามค่าเช่าและค่าบริการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
	<u>ล้านบาท</u>	<u>ล้านบาท</u>
ค่าเช่า	169.81	95.50
ค่าบริการ	95.30	67.57

จากการเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น จะเห็นว่าบริษัทเปิดเผยลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ปัจจัยของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงินไว้ด้วย ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวจากการเช่าที่ดิน เช่าพื้นที่อาคาร และเงินประกันสัญญาเช่าและบริการ ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นประกอบด้วย คดีฟ้องร้องเรื่องภาษีเงินได้ และภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต

All rights reserved

10. บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)

10.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ดำเนินกิจการด้านธุรกิจบันเทิง และสันทนาการที่เกี่ยวข้องกับสื่อ (Media) โดยเฉพาะทางโทรทัศน์ โดยจะเป็นผู้เช่าเวลาจากสถานีโทรทัศน์เพื่อผลิตรายการและขายเวลาโฆษณา รวมทั้งมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน

บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 1,312.29 ล้านบาท

10.2 การเปิดเผยตามประเด็นที่ศึกษา

ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัท แสดงรายการที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1 เรื่องการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้ คือ การเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากค่าโฆษณา รายได้จากการฝึกอบรม รายได้จากการขายสินค้า รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าลิขสิทธิ์ รายได้ค่าบริการ และรายได้อื่น ดังนี้

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ค่าโฆษณา	- เมื่อการโฆษณาดูออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ
การฝึกอบรม	- เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ
การขายสินค้า	- เมื่อมีการส่งมอบสินค้า
ค่าเช่า	- ตามระยะเวลาของการให้เช่า
ค่าลิขสิทธิ์	- เมื่อมีการส่งมอบลิขสิทธิ์
ค่าบริการ	- เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ
รายได้อื่น	- เมื่อให้บริการหรือตามเกณฑ์สิทธิ์

จากการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการรับรู้รายได้ ดังนี้

1. รายได้จากขายสินค้า บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า
2. รายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วย

2.1 รายได้ค่าโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อโฆษณาออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ

2.2 รายได้ค่าเช่า บริษัทมีการรับรู้รายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่า

2.3 รายได้ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ

2.4 รายได้ค่าบริการ นั่นคือ รายได้จากการจัดแสดงสินค้า บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ

3. รายได้จากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ นั่นคือ รายได้ค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ บริษัทมีการรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบลิขสิทธิ์

ประเด็นที่ 2 การแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ราคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทได้แสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

หน่วย : บาท

รายได้	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2547	2546	2547	2546
รายได้ค่าโฆษณา	1,299,906,242	1,067,879,097	1,303,086,242	1,067,879,097
รายได้ศูนย์ฝึกอบรม	-	3,597,091	-	3,597,091
รายได้จากการขายและการผลิต	14,635,714	324,072	11,224,814	324,072
รายได้ค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์	1,370,551	143,523	-	-
รายได้เกี่ยวกับสนามกอล์ฟ	66,420,675	37,537,788	-	-
รายได้จากการจัดงานแสดงสินค้า	49,092,832	29,458,150	49,092,832	29,458,150
รายได้อื่น				
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	307,312	3,838,125
อื่นๆ	10,134,757	7,254,735	4,617,079	3,563,669
รวมรายได้	1,441,560,771	1,146,194,456	1,368,328,279	1,108,660,204

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบันทึกรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมุติของแม่บทการบัญชี รายการและเหตุการณ์ทางบัญชี จะรับรู้เมื่อเกิดขึ้นมิใช่เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด โดยรายการต่าง ๆ จะบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินตามงวดที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่ 3 การแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ บริษัท แสดงการเปิดเผยรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.13 รายได้และค่าใช้จ่ายจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ แต่ไม่ได้แสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการตามหมายเหตุดังกล่าว

3.13 รายได้และค่าใช้จ่ายจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะรายการที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งกิจการมีการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาสินค้าหรือบริการที่แลกเปลี่ยน

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ แสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ แต่แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประเด็นที่ 4 การเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 และข้อ 9 เรื่อง การระงับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8. คดีฟ้องร้อง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2544 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากกรมสรรพากรให้บริษัทชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมสำหรับภาษีเงินได้ของปี 2539 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมทั้งหมด จำนวนเงิน 135.07 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ให้ยกเลิกประเมินภาษีเงินได้ และลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มดังกล่าว ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 บริษัทได้รับหนังสือจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ลดภาษีเงินได้ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม คงเหลือเรียกเก็บทั้งสิ้นจำนวน 40.69 ล้านบาท ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 4.98 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระแล้วในเดือนกันยายน 2547 โดยกรมสรรพากรนำไปหักจากภาษีที่บริษัทได้รับคืนของปี 2542-2544 และสำหรับภาษีเงินได้ส่วนที่ถูกระงับคงเหลือเรียกเก็บจำนวน 35.71 ล้านบาท ซึ่งบริษัทไม่เห็นด้วยต่อการพิจารณาอุทธรณ์ จึงยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อเพิกถอนการประเมิน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 บริษัทได้วางเงินประกันจำนวน 10.96 ล้านบาท ไว้ต่อศาลล้มละลายกลาง โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547 บริษัทได้รับคืนเงินประกันดังกล่าว

บางส่วน สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้จ่ายชำระแล้ว จำนวน 4.96 ล้านบาท บริษัทจะได้รับเงินประกันส่วนที่เหลือคืนเมื่อคดีถึงที่สุดให้บริษัทชนะคดี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ศาลภาษีอากรกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มดังกล่าวแล้ว แต่ทางกรมสรรพากรได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางต่อศาลฎีกาแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 ขณะนี้ยังไม่ทราบผลของคดี

9. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

9.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ จำนวน 3,483,500 บาท และ 3,493,500 บาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคตเป็นจำนวนเงินรวมประมาณเดือนละ 529,294 บาท

จากการเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น จะเห็นว่าบริษัทเปิดเผยลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ปัจจัยของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงินไว้ด้วย ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย คดีฟ้องร้องเรื่องภาษีเงินได้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบผลของคดี และภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต

11. บริษัท อาร์.เอส. โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน)

11.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ดำเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร ได้แก่ธุรกิจเพลง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ละครและรายการโทรทัศน์ ซึ่งแบ่งเป็นธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก และ 1 ธุรกิจสนับสนุน

1. ธุรกิจเพลง ประกอบด้วย งานเพลงไทยสากลซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท และเพลงไทยลูกทุ่ง ดำเนินงานโดยบริษัท อาร์ สยาม จำกัด นอกจากนี้บริษัท ยังมีการตลาดเพลงสากลให้กับค่ายเพลงต่างประเทศ โดยบริษัท เค.มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าในรูปแบบ ซีดี วีซีดี และ ดีวีดี รวมถึงการบริหารช่องการจำหน่ายต่าง ๆ ในส่วนการตลาดดำเนินการโดยบริษัท รักษ์เสียง จำกัด บริษัท เรด เซลเลอร์ จำกัด บริษัท ร็อก สกิน จำกัด ในด้านการบริหารลิขสิทธิ์ดำเนินการโดยบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด

2. ธุรกิจสื่อ ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์

สื่อโทรทัศน์ ปัจจุบัน บริษัท มีรายการที่ออกอากาศมี 4 ประเภท รวม 32 รายการ ได้แก่ ละคร รายการเกมส์โชว์ รายการเด็ก รวม 7 รายการ และรายการเพลง 25 รายการ

ละคร เกมโชว์ และรายการเด็ก ดำเนินการโดย 2 บริษัทย่อยในกลุ่มคือ บริษัท ซาโดว์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และบริษัท เมจิก แอ็คเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

รายการเพลง ดำเนินงานโดยบริษัท

สื่อวิทยุ มีบริษัท สกาย – ไอ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นผู้ผลิตรายการวิทยุของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ FM 88.5 และ 98.0

สื่อสิ่งพิมพ์ มีบริษัท โฟเอมา จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนิตยสารผู้หญิงรายเดือน FRONT

3. ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ละครและรายการโทรทัศน์ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ละครและรายการโทรทัศน์ โดยสายธุรกิจนี้ประกอบด้วยบริษัทย่อย 9 บริษัท ซึ่งสามารถผลิตงานได้ทุกประเภท เช่น งานภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์ และงานโฆษณา ได้แก่ บริษัท อวอง จำกัด บริษัท ฟิล์ม เซิร์ฟ จำกัด บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เรด ครามา จำกัด บริษัท พี.โอ.วี (พ้อยท์ ออฟ วิว) จำกัด บริษัท อะลาดีน เฮ้าส์ จำกัด บริษัท นาคาเซีย จำกัด บริษัท ถ่ายสะดวก จำกัด และบริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

ธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ บริษัท อาร์.เอส.สตูดิโอ จำกัด ให้บริการสตูดิโอและ จัดหาอุปกรณ์ และ บริษัท บางกอกออร์กาไนเซอรั รับจัดงาน Presentation และบริษัท กรีน เฮด จำกัด รับงานออกแบบงานศิลป์

บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 700 ล้านบาท

11.2 การเปิดเผยตามประเด็นที่ศึกษา

ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัท แสดงรายการที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.13 เรื่องการรับรู้รายได้ โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้ คือการเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากการจำหน่ายสินค้า รายได้ค่าลิขสิทธิ์ รายได้จากการรับจ้างผลิต รายได้ภาพยนตร์ รายได้จัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด รายได้จากการขายโฆษณาและรายได้ค่าบริการ นอกจากนี้ยังได้แสดงรายการที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้เพิ่มเติม ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.14 เรื่องการรับรู้ค่าใช้จ่าย โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยรับ และเงินปันผลรับ ดังนี้

4.13 รายได้

การรับรู้รายได้

บริษัทบันทึกบัญชีรายได้โดยถือเกณฑ์คงค้าง

ก. รายได้จาก การจองสินค้า

รายได้จากการจองสินค้า แสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักสินค้ารับคืน และส่วนลดแล้ว

รายได้จากการจองสิ่งพิมพ์ แสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้ของสินค้าที่ได้ส่งมอบแล้ว หลังจากหักสินค้ารับคืน และส่วนลดแล้ว

ข. รายได้ค่าลิขสิทธิ์

รายได้ค่าลิขสิทธิ์ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว

รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ รับรู้เป็นรายได้ตามวันที่ในสัญญา และ/หรือวันที่ให้สิทธิในภาพยนตรนั้น

ค. รายได้จาก การรับจ้างผลิต

รายได้จากการรับจ้างผลิตละคร รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา และรับจ้างผลิตอื่นๆ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ หรือรับรู้ตามสัดส่วนที่งานให้บริการเสร็จแล้วแต่ประเภทของรายได้จากการรับจ้างผลิต

ง. รายได้ภาพยนตร์

รายได้จากเครื่องโรงภาพยนตร์ เป็นรายได้ค่าผ่านประตู ซึ่งแบ่งระหว่างเจ้าของโรงภาพยนตร์กับบริษัท / บริษัทย่อย จะถือเป็นรายได้ตามวันที่ฉายภาพยนตร์

รายได้จากสายหนัง รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบฟิล์ม

จ. รายได้จัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด

รายได้จัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด เป็นรายได้จากการรับจ้างจัดคอนเสิร์ต และการแสดง และกิจกรรมการตลาด ซึ่งรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนที่งานให้บริการเสร็จ

ฉ. รายได้จาก การขายโฆษณา

รายได้จากการขายโฆษณา เป็นรายได้จากการขายสื่อโฆษณา ได้แก่สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ซึ่งแสดง มูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้ของบริการหลังจากหักส่วนลด โดยจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ช. รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

4.14 ค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนในวันที่บริษัท/กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

จากการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีรายได้หลายประเภท ทั้งรายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการ รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าสิทธิ และรายได้เงินปันผล ซึ่งบริษัทมีหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ ดังนี้

1. รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย

1.1 รายได้จากการจำหน่ายเทป ซีดี และวีซีดีเพลง บริษัทรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าแล้ว

1.2 รายได้จากการจำหน่ายสิ่งพิมพ์ บริษัทรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าแล้ว

2. รายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วย

2.1 รายได้จากการรับจ้างผลิตละคร รายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์โฆษณา บริษัทรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ

2.2 รายได้จัดคอนเสิร์ต การแสดง และกิจกรรมการตลาด บริษัทรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนงานให้บริการเสร็จ

2.3 รายได้ค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

3. รายได้จากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ ประกอบด้วย

1.1 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างตามข้อสมมุติของแม่บทการบัญชี

1.2 รายได้ค่าสิทธิ รับรู้รายได้เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว และรายได้จากการขายสิทธิภาพยนตร์ รับรู้เป็นรายได้ตามวันที่ในสัญญาและ/หรือวันที่ให้สิทธิในภาพยนตร์นั้น

1.3 รายได้เงินปันผล รับรู้ในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ประเด็นที่ 2 การแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ราคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทได้แสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

ลิขสิทธิ์ © by Chiang Mai University
All rights reserved

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

รายได้	หมายเหตุ 5	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		2547	2546	2547	2546
รายได้จากการขายสินค้า-สุทธิ		931,662,644	838,746,463	3,738,476	6,819,754
รายได้ค่าลิขสิทธิ์เพลงและอื่นๆ		330,082,524	166,290,512	683,513,659	775,791,176
รายได้จากการรับจ้างผลิต		324,099,012	214,556,912	103,783,108	29,505,326
รายได้ภาพยนตร์		87,096,305	134,031,094	87,195,222	124,925,620
รายได้จัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด		179,121,966	129,102,734	179,199,947	132,327,734
รายได้จากการขายโฆษณา		445,539,978	399,197,621	282,712,193	107,659,436
รายได้ค่าบริการ		14,007,938	9,344,566	12,385,979	14,382,532
รายได้จากการละเมิดลิขสิทธิ์		30,682,193	55,899,051	6,428,640	51,072,060
รายได้อื่น		12,694,603	12,362,544	8,498,718	8,240,239
ค่าความนิยมในบริษัทย่อย		22,883,453	1,734,878	-	-
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อย - สุทธิ		-	-	-	66,137,688
รวมรายได้		2,377,870,616	1,961,266,375	1,367,455,942	1,316,861,565

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบันทึกรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมุติของแม่บทการบัญชี รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีจะรับรู้เมื่อเกิดขึ้นมิใช่เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด โดยรายการต่าง ๆ จะบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินตามงวดที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่ 3 การแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ประเด็นที่ 4 การเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 เรื่อง ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่องเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า และเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้ :

23.1 หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารใช้ในการค้ำประกันกับผู้ให้บริการเช่า
สถานี และส่วนราชการในจำนวนเงินรวม 31.81 ล้านบาท และ 2.85 ล้านบาท
ตามลำดับ

23.2 สัญญาเช่าป้ายโฆษณาและค่าบริการระยะเวลา 1-2 ปี เป็นจำนวนเงิน 5.30
ล้านบาทและ 16.64 ล้านบาท ตามลำดับ

23.3 สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นจำนวน
เงิน 27.35 ล้านบาทและ 53.81 ล้านบาท ตามลำดับ

23.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างการถูก
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท
จำนวนทุนทรัพย์รวม 9.14 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่ได้บันทึก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน เนื่องจากคาดว่าผลคดีดังกล่าวจะถูกยกฟ้อง
ทั้งหมด

23.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อสินทรัพย์ถาวร
กับบริษัทอื่นเป็นจำนวน 4.12 ล้านบาท

บริษัทย่อย

23.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันกับธนาคารจากการ
ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเป็นจำนวน 857,083 ยูโร และ
169,166 เหรียญสหรัฐ ตามลำดับ

23.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากหนังสือค้ำ
ประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการค้ำประกันไฟฟ้าจำนวนรวม 0.71 ล้านบาท
และ 0.70 ล้านบาท ตามลำดับ

23.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากหนังสือค้ำ
ประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการค้ำประกันกับบริษัทอื่น ๆ จำนวนรวม 0.32
ล้านบาท และ 0.01 ล้านบาท ตามลำดับ

23.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันจากหนังสือค้ำ
ประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการค้ำประกันกับส่วนราชการจำนวนเงินรวม
0.10 ล้านบาท

23.10 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญา
เช่าอาคารและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 27.71 ล้านบาท
และ 27.01 ล้านบาท ตามลำดับ

23.11 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารและบริการกับบุคคลอื่นเป็นจำนวนเงิน 6.27 ล้านบาทและ 6.13 ล้านบาทตามลำดับ

23.12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสินค้ำรอส่งมอบ จำนวน 108.63 ล้านบาท

จากการเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น จะเห็นว่าบริษัทเปิดเผยลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ปัจจัยของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงินไว้ด้วย ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าป้ายโฆษณา สัญญาเช่าที่ดินอาคาร สัญญาซื้อสินทรัพย์ถาวร ภาระผูกพันกับธนาคารจากการทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ภาระผูกพันจากการค้าประกันไฟฟ้า ภาระผูกพันจากการค้าประกันกับส่วนราชการ ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารและบริการ ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารและบริการ รวมถึงการเปิดเผยจำนวนของสินค้ำรอส่งมอบ

12. บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

12.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวชาวไทยแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และพนักงานบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ธุรกิจการให้บริการเป็นส่วนใหญ่ประกอบด้วย สวนสัตว์ สวนสนุก และสวนพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้เข้าชมบนพื้นที่ประมาณ 450 ไร่ ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัท แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลักษณะรายได้ ดังนี้

1. การแสดงและสวนสัตว์ต่าง ๆ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ

1.1 การแสดงต่าง ๆ (Variety Shows) ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 ชุด ได้แก่ การแสดงของปลาฉลาม และปลาโลมา นก สิงโตทะเล ช้าง ลิงอุรังอุตัง คาวบอยสตั้นโชว์ สก๊อตโชว์ และการแสดงชุดสายลับบันลือโลก รวม 8 เวที มีที่นั่งรวม 25,000 ที่นั่ง

1.2 สวนสัตว์เปิด (Safari Park) เป็นสวนสัตว์ที่จำลองแบบให้คล้ายคลึงกับป่าซาฟารีแอฟริกา เป็นแหล่งรวมสัตว์ป่านานาชนิดที่มีคุณค่าและหายมได้ยากจากทั่วทุกมุมโลก

1.3 สวนสัตว์น้ำ (Marine Park) เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เช่น ปลาโลมา ปลาฉลาม สิงโตทะเล จระเข้ และปลาซ่อนยักษ์อเมซอน เป็นต้น

- 1.4 สวนนก (Bird Park) เป็นส่วนที่อยู่อาศัยของนกหายากนานาชนิด
 2. อาหารและเครื่องดื่ม มีภัตตาคารและร้านอาหาร เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าชมทั้งเป็นหมู่คณะและรายบุคคล 6 แห่ง รวม 3,500 ที่นั่ง
 3. สวนสนุกและเกมส์ต่าง ๆ รวมจำนวน 25 ประเภท ซึ่งนำรูปแบบมาจากสวนสนุกในต่างประเทศ
 4. สินค้าที่ระลึกมีสินค้านานาชนิด รูปแบบหลากหลายมากกว่า 1,000 ประเภท ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว
- บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 2,000 ล้านบาท

12.2 การเปิดเผยตามประเด็นที่ศึกษา

ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัท แสดงรายการที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.10 เรื่องการรับรู้รายได้ โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้ คือการเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ นอกจากนี้ได้แสดงรายการเกี่ยวกับการรับรู้รายได้เพิ่มเติม ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.11 เรื่องการรับรู้ค่าใช้จ่าย โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยรับ ดังนี้

4.10 การรับรู้รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้จากการขายภัตราหารและเครื่องดื่ม และสินค้าที่ระลึกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้ามีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า หรือฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น

รายได้จากการให้บริการบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

4.11 การรับค่าใช้จ่าย

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

จากการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ แสดงให้เห็นว่าบริษัท มีการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และการรับรู้รายได้ดอกเบี้ย ดังนี้

1. รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย รายได้จากขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าที่ระลึก บริษัทมีการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อแล้ว
2. รายได้จากทำให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ นั่นคือ รายได้ดอกเบี้ยมีการรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมุติของแม่บทการบัญชี

ประเด็นที่ 2 การแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ราคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทได้แสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

รายได้	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		2547	2546	2547	2546
จำหน่ายบัตรเข้าชม		681,630,562	555,581,596	162,350,575	174,377,269
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม		190,499,617	200,331,914	65,437,187	63,461,455
รายได้ค่าบริการรถรับส่ง	5	54,401,190	44,091,504	33,754,420	34,405,000
จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	5	126,405,411	105,791,413	31,821,182	32,516,881
กิจกรรมสวนสนุก		17,791,714	15,279,949	5,724,377	5,877,911
รายได้ค่าสมาชิก		1,103,252	1,541,324	1,103,252	1,541,324
ดอกเบี้ยรับ	5	244,415	381,860	21,204,119	38,567,222
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		-	-	119,580,217	-
รายได้อื่น	5	69,384,509	47,911,223	12,644,870	11,891,252
รวมรายได้		1,141,460,670	970,910,783	453,620,199	362,638,314

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทแสดงรายได้ที่รับรู้ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประเด็นที่ 3 การแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ประเด็นที่ 4 การเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 เรื่อง หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

21. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัท

- ก) มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการเป็นผู้ค้ำประกันบริษัทย่อยต่อกรมสรรพากรเกี่ยวกับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในวงเงินไม่เกิน 65 ล้านบาท
- ข) ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 และ 22 สิงหาคม 2546 ในคดีที่โจทก์ ซึ่งเป็นอดีตผู้ถือหุ้นของบริษัทเรียกร้องให้จำเลยร่วมชดใช้เงินค้ำประกันราคาหุ้นของบริษัทเป็นเงิน 111 ล้านบาท และ 217 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม โจทก์ได้ถอนฟ้องบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 และวันที่ 13 ธันวาคม 2547 ตามลำดับ

จากการเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น จะเห็นว่าบริษัทเปิดเผยลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ปัจจัยของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงินไว้ด้วย ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อสินทรัพย์ถาวร ภาระผูกพันกับธนาคารจากการทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ภาระผูกพันจากการค้ำประกันไฟฟ้า ภาระผูกพันจากการค้ำประกันกับส่วนราชการ ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารและบริการ ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารและบริการ

13. บริษัท ทราฟฟิกรันเนอร์โฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน)

13.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ประกอบกิจการการลงทุนในบริษัทอื่นในลักษณะของ Holding Company โดยมีบริษัทย่อย รวม 6 บริษัท และบริษัทย่อยดังกล่าวเริ่มประกอบธุรกิจต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากในอดีตบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่ซ้ำซ้อนกันในบางส่วน บริษัทจึงจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจในกลุ่มบริษัทให้ชัดเจน เพื่อรองรับธุรกิจที่กลุ่มบริษัทจะดำเนินงานต่อไปในอนาคต โดยแบ่งการดำเนินงานตามสื่อการประกอบธุรกิจ ออกเป็น 4 สายงาน ดังนี้

1. สายงานธุรกิจสื่อบันเทิงทางโทรทัศน์ ดำเนินการภายใต้ บริษัท ทีวี ฟอรัม จำกัด เพื่อผลิตรายการถ่ายทอดกีฬา เช่น ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ฟุตบอลบุนเดสลีกา และกีฬาประเภทอื่นและเป็นผู้บริหารการตลาดและสื่อโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ ทั้งรายการข่าวและบันเทิง เช่น รายการ “Newsline” รายการ “Thailand Today” “เสริมปัญญา กับ ดร.วิป” “กรองสถานการณ์” และรายการ “รายการข่าว 9 เศรษฐกิจ”

2. สายงานธุรกิจสื่อบันเทิงทางวิทยุ ดำเนินการภายใต้ บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์เรดิโอ จำกัด เป็นผู้ผลิตรายการวิทยุ “คลื่นคนดนตรีทางคลื่น FM 94.0 MHz และเป็นผู้บริหารการตลาดและสื่อโฆษณาให้กับรายการ วิทยุ 2 รายการ คือ “รายการลูกทุ่ง เอฟ.เอ็ม” ทางคลื่น FM 95.0 MHz และรายการ “SOFT 107 FM” ทางคลื่น FM 107 MHz รวมทั้งสร้างกิจกรรมต่อเนื่องจากรายการวิทยุที่บริษัทบริหารการตลาดและสื่อโฆษณา

3. สายงานธุรกิจกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และบริหารลิขสิทธิ์ดำเนินการโดย

- บริษัท โลพี โปรเจ็ค จำกัด เป็นผู้จัดการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินไทย และต่างประเทศ และยังเป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Event Marketing) ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง เจ้าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ

- บริษัท คริม มีเดีย จำกัด เป็นผู้บริหารลิขสิทธิ์เพลง และรายการแสดงคอนเสิร์ตต่าง ๆ ของบริษัทที่กลุ่มเป็นผู้ผลิต เช่น การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตของศิลปินทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดลิขสิทธิ์ของรายการดังกล่าวที่สามารถ นำไปผลิต เทป ซีดี วีดีโอซีดี เพื่อจำหน่ายแก่ ประชาชน

4. สายงานธุรกิจสื่อใหม่ ดำเนินการโดย

- บริษัท บลิส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Content Provider) ข่าวสารสาระ และความบันเทิงในรูปแบบของเสียง ภาพ และข้อความให้กับ เจ้าของเครือข่ายการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ (Network Provider) ทางระบบโทรศัพท์ พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ Internet Website และ ผู้ให้บริการออดิโอเท็กซ์

- บริษัท 108 1900 ออดิโอเท็กซ์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการข้อมูลด้วยเสียง (Audiotex) ผ่านระบบโทรศัพท์ โดยทำสัญญาร่วมกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (Network Provider) เป็นระยะเวลา 15 ปี ด้วยบริการหมายเลข 1900-444-200 ถึง 1900-444-599 รวมทั้งหมด 400 เลขหมาย

บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 217.06 ล้านบาท

13.2 การเปิดเผยตามประเด็นที่ศึกษา

ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัทแสดงรายการที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1 เรื่องการรับรู้รายได้ โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้ คือการเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากการผลิตรายการและสื่อโฆษณาของวิทยุและโทรทัศน์ รายได้จากการจัดการแสดงและกิจกรรม รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ รายได้จากการจำหน่ายสิ่งพิมพ์ รายได้จากการโฆษณาในสิ่งพิมพ์ รายได้จากการบริหารและบริการ และรายได้จากสัญญาแลกเปลี่ยน ดังนี้

3.1 การรับรู้รายได้

ก. รายได้จากการผลิตรายการและสื่อโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์

รายได้จากการผลิตรายการและสื่อโฆษณาของวิทยุและโทรทัศน์เป็นรายได้จากการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ และบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของบริการหลังจากหักส่วนลด รายได้จากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์แล้ว

ข. รายได้จากการจัดการแสดงและกิจกรรม

รายได้จากการจัดการแสดงและกิจกรรมเป็นรายได้จากการรับจ้างจัดคอนเสิร์ต การแสดงและกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้แก่สินค้าและบริการซึ่งรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการแสดงและจัดงานแล้ว ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของบริการหลังจากหักส่วนลด

ค. รายได้จากค่าลิขสิทธิ์

รายได้จากค่าลิขสิทธิ์รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว

ง. รายได้จากการจำหน่ายสิ่งพิมพ์

รายได้จากการจำหน่ายสิ่งพิมพ์ (นิตยสารและหนังสือพิมพ์) แสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้ของสินค้าที่ได้ส่งมอบแล้วหลังจากหักส่วนลดและสินค้ารับคืน

จ. รายได้จากการโฆษณาในสิ่งพิมพ์

รายได้จากการโฆษณาในสิ่งพิมพ์จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ฉ. รายได้จากการบริหารและบริการ

รายได้จากการบริหารและบริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ช. รายได้จากสัญญาแลกเปลี่ยน

รายได้จากสัญญาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโฆษณารับรู้ตามการให้บริการซึ่งแสดงมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ซึ่งเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

จากการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัทมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ ดังนี้

1. รายได้จากขายสินค้า นั่นคือ รายได้จากการจำหน่ายนิยสารและหนังสือพิมพ์ บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าแล้ว
2. รายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วย
 - 2.1 รายได้จากการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์แล้ว
 - 2.2 รายได้จากการบริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางวิทยุและโทรทัศน์ บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์แล้ว บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์แล้ว
 - 2.3 รายได้จากการจัดคอนเสิร์ต การแสดงและกิจกรรมส่งเสริมการขาย บริษัทมีการรับรู้รายได้เมื่อมีการแสดงและจัดงานแล้ว
 - 2.4 รายได้จากการโฆษณาในสิ่งพิมพ์ จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
 - 2.5 รายได้จากการบริหารและที่ปรึกษา จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
3. รายได้จากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ นั่นคือ รายได้ค่าสิทธิ ซึ่งรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว
4. รายได้อื่น นั่นคือ รายได้จากสัญญาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโฆษณา รับรู้ตามการให้บริการซึ่งเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

ประเด็นที่ 2 การแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ราคายุติธรรมของ สิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือ ค้างรับในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทได้แสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

(หน่วย : บาท)

รายได้	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		2547	2546	2547	2546
รายได้จากการผลิตรายการและสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์		243,642,224	192,710,298	23,656,650	-
รายได้จากการผลิตรายการและสื่อโฆษณาทางวิทยุ		167,848,134	167,680,816	-	-
รายได้จากการจัดการแสดงและกิจกรรม		33,161,188	67,303,787	-	7,700,000
รายได้จากการการผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์		230,674,982	90,733,488	-	10,000
รายได้จากค่าลิขสิทธิ์		2,204,660	5,407,851	-	-
รายได้จากการให้บริการออกดีไอที		-	22,650,894	-	-
รายได้จากการขายบัตรโทรศัพท์		-	22,421,513	-	-
รายได้จากสื่อโฆษณาอื่น ๆ		-	18,236,132	-	-
รายได้จากการบริหารและที่ปรึกษา	8	12,000,000	-	46,050,000	24,750,000
กำไรจากการขายเงินลงทุน	10.3, 10.4	13,870,387	16,613,249	13,870,387	-
รายได้อื่น		5,448,228	2,499,388	3,983,331	11,339,295
ร ว ม		708,849,803	606,257,416	87,560,368	43,799,295

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทแสดงรายได้ที่รับรู้ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักส่วนลด ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประเด็นที่ 3 การแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
บริษัทเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ภายใต้มาย
เหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23 รายได้จากจากการแลกเปลี่ยน ดังนี้

23. รายได้จากจากการแลกเปลี่ยน

รายได้จากการแลกเปลี่ยนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2547 มีจำนวน 73.2 ล้านบาท

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนกับบริษัท
ย่อย ซึ่งไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประเภทใด แต่ได้แสดงจำนวนรายได้จากการ
แลกเปลี่ยนไว้

ประเด็นที่ 4 การเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 เรื่อง ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น และเปิดเผยเพิ่มเติมภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 30 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 52 เรื่องเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

27. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย :-

27.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสาขาของธนาคารต่างประเทศในนามของบริษัทและบริษัทย่อย เหลืออยู่เป็นเงินประมาณ 30 ล้านบาท (2546:107 ล้านบาท) เฉพาะของบริษัทจำนวนเงินประมาณ 0.4 ล้านบาท (2546:0.4 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

27.2 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสำนักงานและรถยนต์ที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีเป็นจำนวนเงินดังนี้ :-

ปี	ล้านบาท
2548	7.09
2549	3.96
2550	2.28
2551	0.41

27.3 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาค่าบริการที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีเป็นจำนวนเงินดังนี้ :-

ปี	ล้านบาท
2548	4.85
2549	1.67
2550	0.32

27.4 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าเวลาเพื่อผลิตรายการและจัดการด้านโฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง กับหน่วยราชการ โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาและจะต้องชำระค่าเช่าในแต่ละปี ดังนี้ :-

ปี	ล้านบาท
2548	11.76

2549

8.82

27.5 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 บริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญารับบริการกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนให้บริษัทดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละคงที่ต่อยอดรายได้ค่าโฆษณาของบริษัทย่อยเป็นระยะเวลา 1 ปี

27.6 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญากับบริษัทต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้ลิขสิทธิ์ในการแพร่ภาพการแข่งขันฟุตบอลของบริษัทและบริษัทย่อย สัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 - 5 ปี และกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ โดยกำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละปีตามจำนวนครั้งที่แพร่ภาพ ดังนี้ :-

ปี	เหรียญสหรัฐอเมริกา
2548	1,680,000
2549	1,308,333
2550	1,120,000
2551	485,000

27.7 บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ลิขสิทธิ์ในการจัดทำนิตยสารของบริษัทย่อยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และกำหนดให้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้และจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในอัตราร้อยละคงที่ของรายได้ค่าโฆษณา โดยกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระในแต่ละปี ดังนี้ :-

ปี	เหรียญสหรัฐอเมริกา
2548	97,000

30. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

30.1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548 บริษัทได้เข้าทำรายการ ดังต่อไปนี้ :-

ก) บริษัทเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในบริษัท ทราฟฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวนทั้งสิ้น 299,994 หุ้นหรือประมาณร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ทราฟฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในราคาหุ้นละ 200 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 60 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระค่าหุ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2548 หรือภายในวันหนึ่งวันใดตามที่คู่สัญญาตกลงกัน จากการซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นผลให้บริษัทมีส่วนถือหุ้นบริษัท ทราฟฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพิ่มจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 99.94 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทราฟฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข) บริษัทและบริษัท ทราฟฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าทำสัญญากับ SPH Magazines Pte Ltd. (“SPHM”) โดย SPHM ตกลงที่จะซื้อหุ้นในบริษัท ทราฟฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 207,000 หุ้น จากบริษัทและตกลงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ทราฟฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด อีกจำนวน 670,000 หุ้น ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ทราฟฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลิขซึ่ง จำกัด อีก 120,000 หุ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ SPHM จะทำการจองซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนในบริษัท จำนวน 26,000,000 หุ้น ซึ่งการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท จะทำ
ภายหลังที่ SPHM ซื้อหุ้นใน บริษัท ทราฟฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

30.2 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 บริษัท ทราฟฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท) เป็น 179,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,790,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 790,000 หุ้น ให้แก่บริษัท และ SPHM ซึ่งทำการ
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 120,000 หุ้น และ 670,000 หุ้น ตามลำดับ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาท และ 67 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทได้ขายหุ้นใน
บริษัท ทราฟฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 207,000 หุ้น ให้แก่ SPHM ใน
ราคาหุ้นละ 40.85 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 8.5 ล้านบาท

จากการเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น จะเห็นว่าบริษัท
เปิดเผยลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ปัจจัยของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจ
กระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงินไว้ด้วย ภาระผูกพัน
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสำนักงานและรถยนต์
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาค่าบริการภาระผูกพันเกี่ยวกับการใช้ลิขสิทธิ์ และเหตุการณ์ภายหลังวันที่
ในงบการเงินเกี่ยวกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการซื้อหุ้นในบริษัท ทราฟฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ซึ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

14. บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

14.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ประกอบกิจการให้บริการถ่ายทอดโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ภายใต้
สัญญากับองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะครบกำหนดสัญญาในวันที่
30 กันยายน 2557

บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 7,426.55 ล้านบาท

14.2 การเปิดเผยตามประเด็นที่ศึกษา

ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ บริษัท แสดง
รายการที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2 ต) เรื่องการรับรู้รายได้
โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้ คือการเปิดเผย

หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากการติดตั้งอุปกรณ์ รายได้จากค่าบริการ โทรทัศน์ รายได้จากการขายอุปกรณ์ รายได้จากโฆษณา และรายได้ค่าบริการรักษา ดังนี้

ค) การรับรู้รายได้

รายได้จากการติดตั้งอุปกรณ์ รับรู้เมื่อได้ติดตั้งอุปกรณ์แก่ลูกค้าเสร็จแล้ว ส่วนของรายได้ที่เกินกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุการเป็นสมาชิก ในงวดบัญชีที่แสดงไว้ในงบการเงินนี้ รายได้ดังกล่าวไม่เกินต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

รายได้จากค่าบริการ โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกรายเดือนรับรู้เป็นรายได้ในเดือนที่ให้บริการ โดยเริ่มรับรู้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้น ค่าบริการรายเดือนรวมค่าเช่าอุปกรณ์จากสมาชิกที่ไม่ได้ซื้อขาดอุปกรณ์

รายได้จากการขายอุปกรณ์รับรู้เมื่อส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าและลูกค้ายอมรับอุปกรณ์นั้นแล้ว

รายได้ค่าโฆษณารับรู้เมื่อมีการลงโฆษณาแล้ว

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อการให้บริการบำรุงรักษาเสร็จสิ้นแล้ว

รายได้ค่าบริการ โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกรับล่วงหน้าจะบันทึกไว้เป็นรายได้รอตัดบัญชี และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุสัญญาสมาชิก

จากการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ในการรับรู้รายได้ แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรับรู้รายได้ ดังนี้

1. รายได้จากการขายสินค้า นั่นคือ รายได้จากการขายอุปกรณ์ มีการรับรู้รายได้เมื่อส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้า และลูกค้ายอมรับอุปกรณ์นั้นแล้ว

2. รายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วย

2.1 รายได้จากการติดตั้งอุปกรณ์ รับรู้เมื่อได้ติดตั้งอุปกรณ์แก่ลูกค้าเสร็จแล้ว

2.2 รายได้จากโฆษณา มีการรับรู้เมื่อมีการลงโฆษณาแล้ว

2.3 รายได้จากค่าบริการ รับรู้เมื่อการให้บริการบำรุงรักษาเสร็จสิ้นลง

2.4 รายได้จากค่าบริการ โทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกรายเดือน รับรู้เป็นรายได้ในเดือนที่ให้บริการ

ประเด็นที่ 2 การแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 กำหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าของรายได้ โดยใช้ราคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับในรูปของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทได้แสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (บางส่วน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

รายได้	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2547	พ.ศ. 2546	พ.ศ. 2547	พ.ศ. 2546
หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้ค่าบริการ โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก	6,912,166,267	6,465,078,512	4,659,930,413	4,312,179,726
รายได้ค่าติดตั้งอุปกรณ์	295,975,975	320,156,529	241,874,773	263,878,229
รายได้จากการขายอุปกรณ์	137,310,973	141,217,654	1,579,960	-
รายได้อื่น	360,516,424	251,671,460	896,692,669	871,316,927
รวมรายได้	7,705,969,639	7,178,124,155	5,800,077,815	5,447,374,882

จากการแสดงจำนวนรายได้ที่เป็นสาระสำคัญ พบว่าบริษัทมีการแสดงจำนวนรายได้ในงบกำไรขาดทุนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประเด็นที่ 3 การแสดงจำนวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

ประเด็นที่ 4 การเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 31 เรื่อง ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า โดยแสดงรายการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และเปิดเผยเพิ่มเติมภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 32 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 52 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

31 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

(ก) สัญญาสัมปทานกับองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัทและยูบีซี เคเบิล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับสัมปทานจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (“อสมท.”) ในการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2532 และวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ตามลำดับ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 และวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตามลำดับ บริษัท และยูบีซี เคเบิล มีภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการ จัดหา ติดตั้ง บริหารและดูแลรักษาอุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก และจะต้องส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้บริการดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ อสมท. นอกจากนี้บริษัทและยูบีซี

ซี เคเบิล มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปีแก่ อสมท. ในอัตรา ร้อยละ 6.5 ของรายได้ค่าบริการและค่าติดตั้งหรืออย่างน้อยเท่ากับเงินขั้นต่ำที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้เงินขั้นต่ำเหล่านี้ได้บันทึกไว้ในงบดุลภายใต้หัวข้อหนี้สินภายใต้สัญญาสัมปทาน ดังอธิบายไว้ในหมายเหตุ 3

(ข) ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและต้นทุนดำเนินงาน

ณ วันสิ้นปี บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและต้นทุนดำเนินงานที่ทำสัญญาแล้วแต่ไม่ได้บันทึกรายการในงบการเงินดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2547	พ.ศ. 2546	พ.ศ. 2547	พ.ศ. 2546
ล้านบาท				
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม	12.99	8.05	-	-
ค่ารายการ	29.34	16.44	-	-
	42.33	24.49	-	-
ล้านดอลลาร์สหรัฐ				
(อัตราแลกเปลี่ยน = 39.2025 บาท ต่อ ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547)				
ล้านบาท				
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม	0.73	1.96	-	-
เงินขั้นต่ำค่าลิขสิทธิ์ช่องรายการจาก ต่างประเทศ	31.70	22.16	23.32	16.04
ค่าสิทธิสำหรับรายการและภาพยนตร์	5.18	8.17	-	-
	37.61	32.29	23.32	16.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกับผู้ค้าในต่างประเทศ โดยต้นทุนโปรแกรมดังกล่าวจะผันแปรตามจำนวนสมาชิก

(ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีค่าเช่าขั้นต่ำที่ต้องชำระตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถบอกเลิกได้ มีดังนี้

	พ.ศ. 2547	พ.ศ. 2546
	บาท	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
พ.ศ. 2547	-	893,085,243
พ.ศ. 2548	899,130,765	892,932,190
พ.ศ. 2549	885,301,557	881,896,870
พ.ศ. 2550	875,116,532	875,183,444
พ.ศ. 2551	265,988,054	266,054,967
พ.ศ. 2552	1,000,000	2,000,000
พ.ศ. 2553 และปีถัดไป	1,000,000	-
รวมค่าเข้าขั้นค่าตามสัญญา	2,927,536,908	3,811,152,714

รายการข้างต้นประกอบด้วย ค่าส่งสัญญาตามดาวเทียม ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ ค่าลิขสิทธิ์ระบบบริการสมาชิก และค่าเช่าโครงข่ายมัลติมีเดียตามสัญญาบริการโครงข่ายมัลติมีเดีย

(ง) ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ภาระผูกพันที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

- 1) บริษัทย่อย 6 แห่งได้ทำสัญญาบริการปรึกษาและบริหารงานจากบริษัท จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทเหล่านี้ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าปรึกษาและบริหารงานแก่บริษัทตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น ประมาณ 50.2 ล้านบาทต่อเดือน
- 2) บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญารับสิทธิในการแพร่ภาพรายการภาพยนตร์ กีฬา และรายการอื่นๆ กับบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามสัญญา ซึ่งค่าบริการดังกล่าวจะผันแปรตามจำนวนสมาชิก
- 3) บริษัทได้ทำสัญญาบริการการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ รวมถึงการใส่รหัสสัญญาณ การแปลงสัญญาณและการควบคุมสัญญาณกับบริษัทย่อยรายหนึ่งเป็นระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2548 และอาจต่ออายุสัญญาได้นอกจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมเชื่อมต่อระบบซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นเป็นรายเดือน ซึ่งจำนวนค่าบริการจะผันแปรตามจำนวนสมาชิก
- 4) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาบริการโครงข่ายมัลติมีเดียกับบริษัท โทร มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เทเลคอม โสคิง จำกัด มีระยะเวลา 5 ปี สิ้นสุดในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2551 และอาจต่ออายุสัญญาได้ โดยบริษัทย่อยผูกพันที่จะจ่ายค่าบริการตามสัญญาดังกล่าวเดือนละประมาณ 65.00 ล้านบาท (โดยได้รวมเปิดเผยในภาระผูกพันตามสัญญาเช่าค่านางานแล้ว) หากจำนวนลูกค้าในระบบดังกล่าวมีไม่เกิน 165,000 ราย และหากมีจำนวนสมาชิกเกินกว่านั้นจะคิดค่าบริการเพิ่มในอัตรา 140 บาทต่อรายต่อเดือน

ในระหว่างการขยายอายุสัญญาไปอีก 5 ปี สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 หากบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่หยุดการแพร่สัญญาน โทรทัศน์ให้แก่สมาชิกในระบบออนไลน์ บริษัท ทู มัลติมีเดีย จำกัด จะให้การสนับสนุน และดำเนินการจัดหาของความถี่เพิ่มเติมให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวเพื่อใช้ในการแพร่สัญญาน โทรทัศน์ให้แก่สมาชิกทั้งในระบบดิจิทัล ควบคู่ไปกับการแพร่สัญญาน โทรทัศน์ให้แก่สมาชิกในระบบอนาล็อก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

จ) หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการให้ธนาคารออกหนังสือ เพื่อค้ำประกันเกี่ยวกับภาษีศุลกากร และการดำเนินงานตามปกติ จำนวนประมาณ 63.70 ล้านบาท (พ.ศ. 2546 : 50.68 ล้านบาท)

2) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ยูบีซี เคเบิล (เดิมชื่อบริษัท ยูทีวี เคเบิล เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน)) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท (โดยเริ่มเป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2541) ได้ขายโครงข่ายมัลติมีเดียและทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอีกแห่งหนึ่ง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมที่จะปรับราคาขายโครงข่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้เท่ากับราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ฝ่ายบริหารของ ยูบีซี เคเบิล ได้ตั้งสำรองผลขาดทุนจากการที่อาจต้องชดเชยมูลค่าของทรัพย์สินที่ขายจำนวน 195,846,646 บาท สำหรับผลต่างระหว่างราคาประเมินของทรัพย์สิน 2,286,596,701 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาขายที่บันทึกบัญชีไว้แล้ว 2,482,443,347 บาท

ในการขายโครงข่ายมัลติมีเดียและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวในวรรคก่อน ยูบีซี เคเบิล ได้โอนสิทธิและภาระที่เหลือนตามสัญญาที่มีกับผู้รับจ้างก่อสร้างโครงข่ายมัลติมีเดียให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น โดยในการโอนดังกล่าว ยูบีซี เคเบิล เป็นผู้ค้ำประกันภาระต่างๆ ที่โอนให้แก่ผู้รับโอนเต็มจำนวน ฝ่ายบริหารของ ยูบีซี เคเบิล ไม่มีข้อมูลอย่างเพียงพอในการประมาณจำนวนภาระการค้ำประกันดังกล่าวข้างต้น และฝ่ายบริหารของ ยูบีซี เคเบิล ยังไม่ได้รับรายงานถึงข้อเรียกร้องใดๆ ที่อาจเกิดจากการค้ำประกันดังกล่าว

32 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

จากการเปิดเผยรายการกำไรและรายการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น จะเห็นว่าบริษัทเปิดเผยลักษณะของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ปัจจัยของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประมาณจำนวนผลกระทบทางการเงินไว้ด้วย ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ประกอบด้วย สัญญาสัมปทานกับองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ภาวะผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและต้นทุนดำเนินงาน ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ภาวะผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล เรื่องการอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright © by Chiang Mai University
 All rights reserved